



รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชน
ต่อการออกพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่
กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชน ระดับครัวเรือนทั่วประเทศ

สำหรับ
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตราชวิถี
420/1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 ถ.ราชวิถี
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร: 02-354-5346 แฟกซ์: 02-354-5347

เสนอโดย
บริษัท ซูเปอร์โพล จำกัด
899 / 191 หมู่บ้านนันทวัน พระราม 9 - อ่อนนุช
ถนน อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 02-308-0444 โทรสาร 02-308-0448
www.superpollthailand.net

มกราคม 2559

(สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537)

บทสรุปผู้บริหาร

โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ต่อการออกพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชน ระดับครัวเรือนทั่วประเทศ ดำเนินการระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 - 31 มกราคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ของการสำรวจที่สำคัญคือ เพื่อทำสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ต่อการออก พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ที่ครอบคลุมประเด็นเรื่องของการรับรู้ของประชาชนและประเด็นความสำคัญอื่นๆ ต่อมาตรการทางกฎหมายต่างๆ ผลกระทบของบุหรี่ต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ความรู้สึก ทศนคติที่มีต่อการขับเคลื่อน และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพรบ. เพื่อเป็นข้อมูลเกาะติดสถานการณ์ปัจจุบันและการรับรู้ของประชาชน ส่งผลให้เกิดการจุดประกาย กระตุ้นให้ประชาชนสนใจและร่วมคิดร่วมวิพากษ์วิจารณ์เรียนรู้แนวทางแก้ไข สู่การขับเคลื่อนสังคมและเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นสำคัญของผลสำรวจที่ค้นพบ คือ ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 95.6 ระบุ กฎหมายบุหรี่ใช้มาแล้วยี่สิบห้าปีต้องได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อรู้เท่าทันวิธีการของบริษัทบุหรี่ และเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนหน้าใหม่ไม่ให้สูบบุหรี่ ในขณะที่ส่วนใหญ่ หรือ ร้อยละ 94.3 ระบุ กฎหมายควบคุมยาสูบฉบับใหม่ควรเน้นการป้องกันเด็กและเยาวชนหน้าใหม่ในการสูบบุหรี่ มาเป็นอันดับแรก รองลงมา คือ ร้อยละ 92.5 ระบุ การขายบุหรี่ให้เด็กและเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปีเป็นการทำผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนหน้าใหม่ สูบบุหรี่ ส่วน ร้อยละ 88.6 ระบุ กฎหมายห้าม การซื้อบุหรี่ ณ จุดขายเพราะถือว่าเป็นการโฆษณา เพื่อป้องกันไม่ให้เด็ก ๆ ถูกชวนสูบบุหรี่ ขณะที่ ร้อยละ 84.8 ระบุ กฎหมายควบคุมยาสูบต้องห้ามการขายเป็นมวน ห้ามแบ่งซองขาย เพื่อลดโอกาสของเด็กและเยาวชนในการซื้อบุหรี่

ทั้งนี้ สิ่งที่น่าสนใจคือ ทั้งกลุ่มคนที่สูบบุหรี่ และกลุ่มคนที่ไม่สูบบุหรี่ ส่วนใหญ่ หรือ ร้อยละ 91.0 และ 95.2 เห็นด้วยที่ กฎหมายควบคุมยาสูบฉบับใหม่ ควรป้องกันเด็กและเยาวชนหน้าใหม่ในการสูบบุหรี่ นอกจากนี้ ส่วนใหญ่ของ ทั้ง 2 กลุ่ม เช่นกัน คือ ร้อยละ 88.4 และ ร้อยละ 93.7 เห็นด้วยต่อ การขายบุหรี่ให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เป็นการทำผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนหน้าใหม่สูบบุหรี่ จำแนกระหว่าง กลุ่มสูบ กับ กลุ่มไม่สูบ

กล่าวโดยสรุปคือ ประชาชนส่วนใหญ่เริ่มมองเห็นแล้วว่า บุหรี่เป็นอันตรายต่อตนเองและคนรอบข้าง ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลต้อง ปรับปรุง แก้ไขกฎหมายควบคุมยาสูบ เพื่อให้การป้องกันและแก้ปัญหาการสูบบุหรี่ของคนไทยให้ได้ผลมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการสูญเสีย และจะช่วยป้องกันการติดยาเสพติดของเด็กและเยาวชนหน้าใหม่ที่จะเกิดขึ้นด้วย ซึ่งแนวทางการใช้กฎหมายเพื่อควบคุมยาสูบที่จะได้รับพิจารณาขับเคลื่อนอย่างจริงจังต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ต่อไป

คำนำ

การร่าง พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่นี้ มีการปรับปรุงรายละเอียดในส่วนของนิยามของผลิตภัณฑ์ยาสูบให้ครอบคลุม ผลิตภัณฑ์ยาสูบใหม่ๆ อาทิ บุหรี่ไฟฟ้า บาราเก้ และนิยามของคำว่า การโฆษณา ให้ครอบคลุมการสื่อสารการตลาดรูปแบบใหม่ๆ อาทิ การใช้สื่อบุคคล เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงรายละเอียดในส่วนของการเพิ่มมาตรการป้องกันการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบของเยาวชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี การห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การห้ามขายบุหรี่ซิการ์เรตที่บรรจุของน้อยกว่า 20 มวน การห้ามแบ่งขายบุหรี่ซิการ์เรตเป็นมวนๆ รวมไปถึงการเพิ่มข้อห้ามการโฆษณาทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็น การห้ามการสื่อสารการตลาดในสื่อต่างๆรวมถึงการใช้สื่อบุคคล การห้ามเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทบุหรี่ในทุกสื่อ โดยการขับเคลื่อนการแก้ไข พรบ.ระยะที่ผ่านมา ได้มีภาคีเครือข่ายกว่า 721 องค์กรทั่วประเทศ ได้ร่วมกันสร้างความเข้าใจกับประชาชนในการร่วมกันขับเคลื่อนร่าง พรบ. ฉบับปรับปรุงนี้ จนได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนทั่วประเทศอย่างมากมาย โดยมีประชาชนร่วมกันลงชื่อสนับสนุนการแก้ไข พรบ. ฉบับนี้มากกว่า 10 ล้านรายชื่อ โดยได้มีการมอบรายชื่อจำนวนดังกล่าวให้กับนายสุรชัย เลียงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 1 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 จนทำให้มีการบรรจุเรื่องพิจารณาร่าง พรบ. ฉบับดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการพิจารณาทางกฎหมาย หากแต่ความคืบหน้าในการออกกฎหมายฉบับดังกล่าวผ่านมามากกว่า 1 ปี ยังไม่สามารถประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ ทาง คณะวิจัยซูเปอร์โพลจึงมีความเชื่อมั่นว่า เสียงสะท้อนควรมาคิดเห็นของประชาชนกลุ่มตัวอย่างจำนวน 5,019 ตัวอย่าง ที่ทำการสำรวจแบบบูรณาการพร้อมกัน 15 จังหวัดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – 31 มกราคม 2560 จะมีพลังมากพอในการขับเคลื่อนนโยบายการออก พรบ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฯ และประเด็นสำคัญอื่นๆ ที่จะเป็ประโยชน์ในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายของการป้องกันและแก้ปัญหา ยาสูบที่มีต่อสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งประเทศต่อไป

คณะผู้วิจัย
สำนักวิจัยซูเปอร์โพล

สารบัญ

หน้า

บทสรุปผู้บริหาร

คำนำ

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ

หลักการและเหตุผลที่มาของโครงการ	1
วัตถุประสงค์ของโครงการ	2
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	3
ขอบเขตของการศึกษา	3

บทที่ 2 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	4
----------------------------------	---

บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย

ระเบียบวิธีวิจัย	7
กลุ่มประชากรเป้าหมายและการสุ่มตัวอย่าง	7
รูปแบบการจัดการในการดำเนินการวิจัย	9
การควบคุมคุณภาพของงานวิจัย	9

บทที่ 4 ผลการสำรวจ

ผลการสำรวจ	11
------------	----

บทที่ 5 สรุปผลการสำรวจ

สรุปผลการสำรวจ	20
----------------	----

บรรณานุกรม

23

ภาคผนวก

24

บทที่ 1

บทนำ

1. หลักการและเหตุผลที่มาของโครงการ

สถานการณ์การบริโภคยาสูบของคนไทย ในปี พ.ศ. 2556 พบว่ามีอัตราการลดลงเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2534 ก่อนการบังคับใช้ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในปี พ.ศ. 2535 อีกทั้งในปัจจุบันยังมีแนวโน้มอัตราการสูบบุหรี่สูงขึ้นในกลุ่มเยาวชนและสตรี จากสถิติพบว่า 10 คนที่ติดบุหรี่ 7 คนจะติดไปตลอดชีวิต และ 3 คนที่เหลือต้องสูบบุหรี่เฉลี่ย 20 ปี ก่อนที่จะเลิกได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวประกอบกับการที่ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฯ และพรบ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ ที่ได้มีการบังคับใช้มากกว่า 20 ปีแล้ว ในขณะที่บริษัทบุหรี่นั้นได้พัฒนากระบวนการทางการตลาดใหม่ๆ พัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดใหม่ออกสู่ตลาด ส่งผลให้เกิดผู้เสพติดบุหรี่ยาสูบใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหน่วยงานหลักที่ดูแลคุ้มครองสุขภาพประชาชน ร่วมกับภาคีเครือข่ายทางวิชาการ และภาคประชาสังคม ร่วมกันออกแบบร่าง พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ โดยผนวกกฎหมายเดิม 2 ฉบับ คือ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 พรบ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ให้มีประสิทธิภาพ และมีความสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 179 รัฐภาคี ของอนุสัญญาควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลก (WHO FCTC)

ร่าง พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่นี้ มีการปรับปรุงรายละเอียดในส่วนของนิยามของผลิตภัณฑ์ยาสูบให้ครอบคลุม ผลิตภัณฑ์ยาสูบใหม่ๆ อาทิ บุหรี่ไฟฟ้า บาราเก้ และนิยามของคำว่า การโฆษณา ให้ครอบคลุมการสื่อสารการตลาดรูปแบบใหม่ๆ อาทิ การใช้สื่อบุคคล เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงรายละเอียดในส่วนของการเพิ่มมาตรการป้องกันการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบของเยาวชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี การห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การห้ามขายบุหรี่ซิการ์ที่บรรจุซองน้อยกว่า 20 มวน การห้ามแบ่งขายบุหรี่ซิการ์ต เป็นมวนๆ รวมไปถึงการเพิ่มข้อห้ามการโฆษณาทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็น การห้ามการสื่อสารการตลาดในสื่อต่างๆ รวมถึงการใช้สื่อบุคคล การห้ามเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทบุหรี่ใน ทุกสื่อ

อีกทั้งยังได้มีการเพิ่มมาตรการอื่นๆตามที่กำหนดในอนุสัญญาควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลก อาทิ การห้ามส่วนราชการรับการอุปถัมภ์จากธุรกิจยาสูบ การกำหนดลักษณะของจุดขายปลีก ยาสูบ การกำหนดให้บริษัทบุหรี่ต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้แก่คณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบ การกำหนดแนวทางและขั้นตอนการติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับบริษัทบุหรี่ในกรณีที่มีความจำเป็น รวมไปถึงการเพิ่มมาตรการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ อาทิ การกำหนดให้ผู้ที่เป็นเจ้าของสถานที่ สาธารณะมีหน้าที่รับผิดชอบไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ การปรับปรุงการบังคับใช้กฎหมาย เขตปลอดบุหรี่ อีกประเด็นที่สำคัญของการปรับปรุงกฎหมายในครั้งนี้ คือ การกำหนดให้มี

คณะกรรมการควบคุมยาสูบระดับประเทศ และคณะกรรมการควบคุมยาสูบระดับจังหวัด รวมทั้งให้มีการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการควบคุมยาสูบ ทั้งนี้เนื่องจากงานควบคุมยาสูบในประเทศไทย ยังขาดโครงสร้างองค์กรรัฐที่จะสนับสนุนการควบคุมยาสูบในระดับจังหวัด ทั้งที่คนไทยที่สูบบุหรี่กว่าร้อยละ 90 อาศัยอยู่ในต่างจังหวัด

การขับเคลื่อนการแก้ไข พรบ.ระยะที่ผ่านมา ได้มีภาคีเครือข่ายกว่า 721 องค์กรทั่วประเทศ ได้ร่วมกันสร้างความเข้าใจกับประชาชนในการร่วมกันขับเคลื่อนร่าง พรบ. ฉบับปรับปรุงนี้ จนได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนทั่วประเทศอย่างมากมาย โดยมีประชาชนร่วมกันลงชื่อสนับสนุนการแก้ไข พรบ. ฉบับนี้มากกว่า 10 ล้านรายชื่อ โดยได้มีการมอบรายชื่อจำนวนดังกล่าวให้กับ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 1 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 จนทำให้มีการบรรจุเรื่องพิจารณาร่าง พรบ. ฉบับดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการพิจารณาทางกฎหมาย หากแต่ความคืบหน้าในการออกกฎหมายฉบับดังกล่าวผ่านมามากกว่า 1 ปี ยังไม่สามารถประกาศใช้เป็นกฎหมายได้

คจย. ในฐานะองค์กรหลักทางวิชาการด้านการจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์ด้านการควบคุมยาสูบ การประเมินผลการดำเนินงานด้านการควบคุมยาสูบในประเทศไทย รวมไปถึงทำหน้าที่ในการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการควบคุมยาสูบ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการรับรู้ความคิดของประชาชนที่มีต่อการผลักดัน ร่าง พรบ. ฉบับดังกล่าว เพื่อนำมาเป็นข้อมูลหลักประกอบการในการนำเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสะท้อนถึงการรับรู้ ความคิด และเสียงสะท้อนของประชาชนต่อการขับเคลื่อน พรบ. รวมไปถึงมุมมองของประชาชนที่มีต่อสถานการณ์การขับเคลื่อน และผลกระทบจากการเกิดขึ้นของ พรบ. ฉบับดังกล่าวเมื่อมีผลบังคับใช้

ด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้น ที่มิจัยของ “ซูเปอร์โพล” จึงได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ต่อต่อการออกพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ ซึ่งโครงการนี้ จะสำรวจประเด็นเรื่องของการรับรู้ของประชาชนต่อมาตรการทางกฎหมายต่างๆที่ระบุอยู่ในร่าง พรบ.ฉบับใหม่ ผลกระทบของบุหรี่ต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ความรู้สึก ทศนคติที่มีต่อการขับเคลื่อน และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพรบ.ฉบับดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาประกอบการออกแบบยุทธศาสตร์การสื่อสารต่อผู้กำหนดนโยบายและประชาชน ต่อการปรับปรุง พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในประเทศไทย

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อทำสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ต่อการออก พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ที่ครอบคลุมประเด็นเรื่องของการรับรู้ของประชาชนและประเด็นความสำคัญอื่นๆ ต่อมาตรการทางกฎหมายต่างๆ ผลกระทบของบุหรี่ต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ความรู้สึก ทศนคติที่มีต่อการขับเคลื่อน และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพรบ.ฉบับดังกล่าว
2. เพื่อเป็นข้อมูลเกาะติดสถานการณ์ปัจจุบันและการรับรู้ของประชาชน ส่งผลทำให้เกิดการจุดประกาย กระตุ้นให้ประชาชนสนใจและร่วมคิดร่วมวิพากษ์วิจารณ์เรียนรู้แนวทางแก้ไข สู่การขับเคลื่อนสังคมและเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนสาธารณสุขด้านการรับรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อมั่นและการมีส่วนร่วมในการได้มาซึ่ง พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มีประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาวะของประชาชนทุกคนและต่อการป้องกันและแก้ปัญหาจากยาสูบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งปัจจุบันและอนาคต

4. ขอบเขตของการศึกษา

การศึกษาครั้งนี้เป็นการทำโพลสำรวจความคิดเห็นสาธารณสุขชนและประเด็นอื่นๆ ระดับครัวเรือน (Household-Based Public Opinion Poll) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการตอบแบบสอบถามด้วยตนเองและแบบสัมภาษณ์ในกลุ่มประชากรอายุ 18 ปีขึ้นไปโดยมีเนื้อหาสาระประกอบไปด้วย ความคิดเห็นต่อการออก พรบ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฯ และประเด็นสำคัญอื่นๆ ที่จะเป็ประโยชน์ในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายของการป้องกันและแก้ปัญหายาสูบที่มีต่อสุขภาวะและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งประเทศ โดยดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 - 31 มกราคม 2560

บทที่ 2

ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ประเทศไทยได้พยายามรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่ และลดนักสูบบุหรี่ใหม่ให้น้อยลงมาโดยตลอด ล่าสุดได้มีการผลักดันกฎหมายฉบับใหม่ในการควบคุมการสูบบุหรี่ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก และวัยรุ่น เพื่อป้องกันเยาวชนของชาติ ทั้งนี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติหลักการ “ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ” ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ โดยเป็นการยกเลิก พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 และพ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ซึ่งทุกวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น “วันงดสูบบุหรี่โลก” (World No Tobacco Day) ได้มีการเริ่มจัดครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ.1988 โดยองค์การอนามัยโลก เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ และให้รัฐบาลทุกชาติ ตลอดจนประชากรโลกไปจนถึงชุมชน และครอบครัวที่เป็นหน่วยเล็กที่สุดของสังคม ได้ตระหนักถึงความสำคัญ โดยชี้ให้เห็นถึงโทษของบุหรี่ที่มีอันตรายต่อสุขภาพ และพิษภัยของบุหรี่ยังเป็นสิ่งที่รัฐบาลทุกประเทศต่างรับทราบ และมีผลกระทบต่อผู้ที่สูบบุหรี่ จากการศึกษาพบว่า บุหรี่ยังเป็นอันตรายอย่างมากต่ออายุของนักสูบบุหรี่ใหม่ซึ่งทำให้อายุสั้นลง จึงอยู่ที่ว่า ทิศทางการป้องกัน และใช้มาตรการปกป้องอย่างไร เพราะเรื่องนี้เกี่ยวพันกับผลประโยชน์มหาศาลของบริษัทยักษ์ใหญ่ค่าบุหรี่ ที่มีกลยุทธ์อาศัยช่องโหว่กฎหมายในการสร้างยอดขาย และผลกำไรในแต่ละปีนับแสนล้านบาท และมีการกำหนดอายุขั้นต่ำของผู้ที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบ จากเดิม 18 ปี เป็น 20 ปี ห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ แยกเป็นมวน และห้ามขายผ่านรูปแบบของฟรีดตี้ รวมถึงห้ามขายในสถานที่ต่างๆ เช่น วัด สถานบริการสาธารณสุข สถานศึกษา และสวนสาธารณะ เป็นต้น นอกจากนี้ได้มีการห้ามโฆษณาในรูปแบบเป็นผู้สนับสนุนการประกวดและการแข่งขัน นอกเหนือจากการห้ามโฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมทั้งยังกำหนดให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่มีสารนิโคติน เป็นส่วนประกอบ เช่น มอระกู่ มอระกู่ไฟฟ้า บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ และห้ามผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผู้แทนจำหน่าย ดำเนินกิจกรรมในลักษณะให้การอุปถัมภ์ หรือการสร้างควมรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม ที่สำคัญได้มอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในการออกใบสั่ง ยึดหรืออายัด และเพิ่มอัตราโทษจากการขายให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด จากโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เป็นโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ และเพิ่มโทษการสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ จากปรับไม่เกิน 2,000 บาท เป็นมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท พร้อมทั้งให้กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแก้ไขผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการแก้ไขกฎหมายครั้งนี้ โดยเฉพาะการหา มาตรการเยียวยาเกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบรายย่อยที่จะได้รับผลกระทบจากการแก้ไขกฎหมายครั้งนี้

โกสินทร์ หลวงละ และคณะ ได้ทำการศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 19,206 คน ผลการศึกษา พบว่า นักศึกษาที่สูบบุหรี่นั้นมีจำนวน 4,350 คน ส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาชายที่สูบบุหรี่ ความถี่ในการสูบบุหรี่นั้นนักศึกษาชายจะสูบบุหรี่ทุกวัน โดยพฤติกรรมการสูบบุหรี่จะสูบบุหรี่ประมาณ 7 มวน ซึ่งนักศึกษาที่สูบบุหรี่ในปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการสูบบุหรี่สัปดาห์ละประมาณ 140 บาท

ชณิษฐ์ชา บุญเสริม และคณะ ได้ทำการศึกษาการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดชัยภูมิ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นเยาวชนในสถานศึกษาจำนวน 1,500 คน พบว่า ลักษณะของกลุ่มผู้สูบบุหรี่ส่วนใหญ่จะเป็นเพศชายที่มีอายุเฉลี่ย 15.3 ปี ซึ่งกำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ รองลงมา กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดชัยภูมินั้น จะมีการเริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกอายุเฉลี่ยที่ 14.5 ปี เนื่องจากวัยรุ่นนั้นมีความอยากรู้อยากลอง และยังมีการสูบบุหรี่อีกหลากหลาย รูปแบบ อาทิ ซิการ์ และบุหรี่มวนเองซึ่งเป็นที่นิยมกันมากของเยาวชน โดยจะสูบบุหรี่เฉลี่ยวันละ 6-10 มวนต่อวัน ส่วนใหญ่จะซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อ สถานที่สูบบุหรี่เป็นส่วนใหญ่มักจะเป็นบ้านเพื่อน

วิไลวรรณ วิริยะไชโย และ อภิรดี แซ่ลิ้ม ศึกษาทัศนคติต่อการสูบบุหรี่และสุขภาพบุคลากร นักศึกษาแพทย์ และผู้ป่วยนอกและญาติ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบว่า กลุ่มที่มีทัศนคติในเรื่องของพิษภัยจากการสูบบุหรี่ คิดเป็นร้อยละ 99 ระบุ เห็นว่าการสูบบุหรี่ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพและต่อครอบครัว ซึ่งมากกว่าร้อยละ 70 ระบุว่า สังคมมีค่านิยมที่ดีว่าผู้ใหญ่ไม่ควรสูบบุหรี่ ซึ่งสาเหตุของการสูบบุหรี่ ร้อยละ 66 ระบุ เริ่มสูบบุหรี่จากการอยากลอง และร้อยละ 61 ระบุ เริ่มสูบบุหรี่เพื่อนชักนำ จากการศึกษาพบว่า ในการรณรงค์งดสูบบุหรี่ ควรส่งเสริมทัศนคติและค่านิยมในเรื่องของพฤติกรรมไม่สูบบุหรี่ตั้งแต่กลุ่มวัยรุ่น เพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ร่วมไปกับการให้ความรู้เรื่องพิษภัยบุหรี่ การรณรงค์เพิ่มความสัมพันธ์ในครอบครัวเพื่อเป็นส่วนสนับสนุนให้มีการเลิกบุหรี่สูงขึ้น นอกจากนี้ทางคณะแพทย์ยังมีการสนับสนุนและรณรงค์การเลิกบุหรี่ให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยและโทษของบุหรี่ มีคู่มือในการเลิกบุหรี่ด้วยตนเอง นอกจากนี้ควรมีคลินิกเลิกบุหรี่มารองรับและมีการบังคับใช้กฎหมายปลอดบุหรี่ในสถานที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

สุชาติ อินทรกำแหง ณ ราชสีมา และคณะ ได้ทำการศึกษาแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการลด เลิก บุหรี่ ของ ประชาชน บ้านบึงบอระเพ็ด ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า พฤติกรรมการสูบบุหรี่เป็นประจำส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ที่มีอายุ 51-60 ปี ส่วนมากจะเป็นคนที่สมรสแล้ว ที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไปจะมีการศึกษาในระดับประถมศึกษา ได้มีการเริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกอายุ 15 ปี ด้วยสาเหตุอยากลอง ซึ่งมีการสูบบุหรี่ 1 ซองต่อวัน ลักษณะการบุหรี่จะเป็นบุหรี่ซองเป็นส่วนใหญ

รองลงมาจะเป็นยาเส้น ช่วงเวลาการสูบนั้นส่วนมากเป็นช่วงกลางวันโดยจะสูบนอกบ้านเป็นส่วนใหญ่ ผู้ที่ติดบุหรี่ส่วนใหญ่นั้นได้มีความคิดที่จะเลิกสูบบุหรี่ แต่สาเหตุที่ต้องกลับมาสูบบุหรี่อีกเนื่องจากความเครียด รองลงมาคือ เพื่อนชักชวน และเวลาดื่มเหล้า จากการพิจารณา พบว่า ปัจจัยเอื้อนั้นจะทำให้ประชาชนหันมาสูบบุหรี่มากขึ้น อาทิ ราคาของบุหรี่ มีสถานที่ให้สูบ และกฎระเบียบที่ไม่รุนแรง เป็นต้น

สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ทำการศึกษา สถานการณ์การสูบบุหรี่ของประเทศไทย พบว่า แนวโน้มการสูบบุหรี่นั้นมีแนวโน้มลง จากปี 2519 – 2549 ลักษณะของผู้ที่สูบบุหรี่ จะมีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป โดยส่วนมากจะสูบบุหรี่เป็นประจำทุกวัน ซึ่งภาคใต้เป็นภาคที่ผู้สูบบุหรี่เป็นประจำทุกวันสูงที่สุด โดยรองลงมาจะเป็นภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยส่วนมากนั้นจะเป็นเพศชาย ที่มีอัตราการสูบมากกว่าผู้หญิงนั้น 19 เท่า พิจารณาอายุของผู้สูบบุหรี่นั้น จะเป็นอยู่ในวัยทำงานที่อายุ 25-59 ปี รองลงมาเป็นอยู่ในช่วงอายุ 60 ปี ขึ้นไป ผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปสูบเป็นประจำ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา หรือต่ำกว่าหรือไม่ได้รับการศึกษาเลย โดยผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำส่วนใหญ่จะเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร รองลงมา คือ ประกอบอาชีพธุรกิจด้านความสามารถทางฝีมือ โดยจะสูบบุหรี่เฉลี่ยวันละ 9.9 มวน แต่ทุกอายุสูบบุหรี่เฉลี่ยวันละ 9-11 มวน ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำนั้น จะสูบในขณะที่อยู่ที่บ้านกับสมาชิกในครอบครัว และผู้ที่สูบบุหรี่ส่วนใหญ่ได้พยายามเลิกสูบมากกว่า 1 ครั้ง แต่ได้มีการหันกลับมาสูบอีกเนื่องจาก รู้สึกหงุดหงิดเมื่อไม่ได้สูบบุหรี่ ความเคยชินที่ต้องสูบบุหรี่ และเห็นคนอื่นสูบก็อยากสูบตาม สาเหตุส่วนใหญ่ของผู้ที่คิดเริ่มสูบบุหรี่นั้นจากการเริ่มอยากทดลองสูบ ตามเพื่อน หรือถูกเพื่อนชวนไปสูบ ส่วนสาเหตุอื่น ๆ นั้น อาทิ เพื่อเข้าสังคม มีความเครียด วิตกกังวล เพื่อความโก้เก๋ และเพื่อความเป็นผู้ใหญ่ เป็นต้น

หากพิจารณาตามสถิติที่ทำการศึกษา จะพบว่า อัตราการเพิ่มของผู้สูบบุหรี่ของไทยนับว่าอยู่ในภาวะที่น่าวิตกและเข้าขั้นควรต้องเร่งรีบแก้ไขก่อนจะสายเกินไป หากอัตราการสูบบุหรี่พุ่งสูงขึ้น และยิ่งเป็นกลุ่มเยาวชนที่เริ่มเป็นหน้าใหม่เข้ามาเป็นผู้สูบบุหรี่แล้ว จะทำให้เยาวชนที่จะเป็นคนรุ่นใหม่ของชาติ กลายเป็นกำลังที่อ่อนแอสะสมโรคร้ายภายในร่างกาย และยังมีผู้สูบบุหรี่มากเท่าใดก็ยิ่งสูญเสียงบประมาณในการรักษาพยาบาลกลุ่มผู้ป่วยจากการสูบบุหรี่มากขึ้นเท่านั้น ทั้งที่งบประมาณเหล่านี้ น่าจะไปทำอย่างอื่นที่เกิดประโยชน์มากกว่า อยู่ที่ว่าจะหยุดยั้งการเติบโตของนักสูบบุหรี่ได้มากน้อยเพียงใด

บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย

1. ระเบียบวิธีวิจัย

โครงการสำรวจครั้งนี้ คณะวิจัยจะประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Methodology) ในการทำโพลโครงการนี้ โดยทำการสำรวจระดับครัวเรือนด้วยการสุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์สูงสุดของการศึกษา แต่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพควบคู่กันไปในการพัฒนาเครื่องมือวัด การทดสอบเครื่องมือ จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ตามลำดับ

2. กลุ่มประชากรเป้าหมายและการสุ่มตัวอย่าง

กลุ่มประชากรเป้าหมายในการศึกษานี้มีฐานข้อมูลจากทั้งประชาชนทั่วไประดับครัวเรือน ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปทั่วประเทศที่พักอาศัยในครัวเรือน จำนวนทั้งสิ้น 50,071,997 คน เป็นฐานข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สำหรับกลุ่มประชากรเป้าหมายที่เป็นประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปมีระเบียบวิธีการกำหนดขนาดตัวอย่างและการเลือกตัวอย่างโดยพิจารณาวัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ ซึ่งพบว่า ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมกับโครงการศึกษานี้จะเป็นการกำหนดขนาดตัวอย่างที่สอดคล้องกับการเลือกตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่มชั้นภูมิ 3 ชั้น (Stratified Three-Stage Sampling) ดังนั้น สูตรในการกำหนดขนาดตัวอย่างจึงเป็นสูตรที่จำเป็นต้องคำนึงถึงค่าผลกระทบจากการเลือกตัวอย่างที่มากกว่า 1 ชั้น ตามสูตรที่กำหนดปรากฏตามนี้

$$n' = \frac{Z_{\alpha/2}^2 (P \cdot Q)}{d^2}$$
$$n_{srs} = \frac{N \cdot n'}{N + n'}$$
$$n_{design} = n_{srs} \cdot deff$$
$$n_{opt} = \frac{n_{srs} \cdot deff}{response\ rate}$$

จากสูตรกำหนดขนาดตัวอย่างข้างต้น เมื่อนำช่วงของความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และความคลาดเคลื่อนบวกลบ ร้อยละ 5 เข้าร่วมคำนวณประกอบกับอัตราการตอบของโครงการสำรวจที่ใกล้เคียงกันพบว่า ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมกับโครงการนี้ในจำนวนครัวเรือนทั้งหมดที่จะถูกศึกษารวมทั้งสิ้น 2,500 ครัวเรือน โดยเริ่มต้นคำนวณด้วยสูตรสำหรับการเลือกตัวอย่างชั้นเดียวคือค่า n สำหรับ SRS ได้ผลลัพธ์คือ 400 ตัวอย่าง จากนั้นนำไปคูณกับค่า DEFF ที่ค้นพบ 4.5 ในโครงการสำรวจที่ใช้การสุ่มตัวอย่าง 3 ชั้นจึงได้ค่าขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมกับการออกแบบคือ n สำหรับ Design คือ 1,800 ตัวอย่าง

จากนั้นนำไปหารด้วยอัตราผลตอบแทนจากโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกันในอัตราร้อยละ 72 จึงได้ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมคือ 2,500 ตัวอย่างครัวเรือน

สำหรับการเลือกตัวอย่างในโครงการนี้ตามที่ใช้ในการกำหนดขนาดตัวอย่างคือ การเลือกตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่มเชิงชั้นภูมิ 3 ชั้นได้แก่ หน่วยตัวอย่างชั้นที่หนึ่ง (Primary Sampling Units) เป็นตำบลที่มีจำนวนทั้งสิ้น 7,424 แห่ง แยกออกเป็น 7,255 ตำบลและ 169 แขวงในกรุงเทพมหานคร จากนั้นหน่วยตัวอย่างชั้นที่สองเป็นหมู่บ้าน / ชุมชน และหน่วยตัวอย่างชั้นที่สาม เป็น ครัวเรือน เมื่อลงถึงครัวเรือนที่ถูกเลือกทุกคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในโครงการนี้ถูกศึกษาทั้งหมดเพื่อลดปัญหาความคลาดเคลื่อนจากการไม่ครอบคลุม (Non-Coverage Error) ดังนั้นจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจะไม่ต่ำกว่า 5,000 ตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามในการศึกษาครั้งนี้

จากการกำหนดกลุ่มประชากรเป้าหมาย ขนาดตัวอย่างที่สอดคล้องกับการเลือกตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้จึงสามารถจำแนกขนาดตัวอย่างออกตามพื้นที่ต่างๆ ครอบคลุมทั่วประเทศได้ตามตารางที่ปรากฏด้านล่างนี้

ตารางแสดงการแจกแจงขนาดตัวอย่างตามจำนวนประชากรอายุ 18 ปีขึ้นไปในแต่ละพื้นที่ภูมิภาคของประเทศและกรุงเทพมหานคร

พื้นที่ภูมิภาค	จำนวนจังหวัด	ขนาดของประชากร	ขนาดของ PSU	ขนาดของ ครัวเรือน ตัวอย่าง
North	18	9,231,532	20	456
Northeast	20	16,826,172	35	837
Central	24	12,824,587	30	648
South	14	6,749,237	15	338
Bangkok City	1	4,440,469	10	221
Total	77	50,071,997	110	2,500

ที่มา กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2559

จากตารางข้างต้น คณะวิจัยได้กำหนดขนาดตัวอย่างตามสัดส่วนของประชากรโดยมีตัวอย่างชั้นภูมิชั้นแรก (Primary Sampling Units) เป็นตำบลในต่างจังหวัดและเป็นแขวงในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการสุ่มตัวอย่างชั้นภูมิชั้นแรกพบว่าตัวอย่างตำบลทั้ง 110 ตำบลและแขวงตกอยู่ในจังหวัดต่างๆ จำนวน 15 จังหวัดของประเทศได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ พิษณุโลก ตาก ขอนแก่น บึงกาฬ อุบลราชธานี บุรีรัมย์ อุดรธานี ลพบุรี นนทบุรี ราชบุรี ชลบุรี สงขลา และ สุราษฎร์ธานี

สำหรับการสุ่มตัวอย่างได้ถูกกำหนดขึ้นโดยมีประชากรเป้าหมายอายุ 18 ปีขึ้นไปที่มีทะเบียนราษฎรทั่วประเทศจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่มประเภทหลายชั้น (Stratified Multi-Stage Sampling) โดยแบ่งพื้นที่เป้าหมายออกเป็นกลุ่มภูมิภาคพื้นที่ได้แก่ ภาคเหนือ กรุงเทพมหานคร กลาง อีสาน และใต้ ในขณะที่ แต่ละภูมิภาคจะมีจังหวัดเป็นชั้นของการสุ่มตัวอย่างชั้นแรก (Primary Sampling Units, PSU) แต่ในกรุงเทพมหานครจะมีเขตพื้นที่การปกครองเป็น PSU รวมทั้งสิ้น 24 PSUs จากนั้นทำการสุ่มตัวอย่างเลือกอำเภอเป็นชั้นที่สอง ตำบลเป็นชั้นที่สาม ชุมชนหรือหมู่บ้านเป็นชั้นที่สี่ โดยใช้การเลือกตัวอย่างแบบ Randomization with Probability Proportionate to Size เพื่อป้องกันผลกระทบจากขนาดประชากรที่ไม่เท่ากันของแต่ละพื้นที่จากการเลือกตัวอย่างแบบ Systematic Selection with PPS และครัวเรือนเป็นชั้นที่ห้า โดยใช้การสุ่มตัวอย่างเชิงระบบ (Systematic Sampling) ตามลำดับ เมื่อการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาที่เน้นเรื่องพฤติกรรมจึงทำการเก็บทุกคนที่ตกเป็นกลุ่มเป้าหมายอายุ 18 ปีขึ้นไป ภายในครัวเรือนที่สุ่มตัวอย่างได้

3. รูปแบบการจัดการในการดำเนินการวิจัย

การวิจัยในโครงการครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจที่มีรูปแบบการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมระหว่างบริษัท ซูเปอร์โพล จำกัด กับ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในการกำหนดประเด็นทำการสำรวจเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยอย่างสูงสุด

4. เครื่องมือวัด (Measurement)

การวิจัยในครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งข้อมูลในประเด็นต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยมีขั้นตอนการจัดทำดังนี้

1. คณะวิจัย ซูเปอร์โพล ร่วมหารือกับ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกำหนดประเด็นการสำรวจ
2. คณะวิจัยฯ ร่างแบบสอบถาม และส่งให้ ผู้แทนของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง พิจารณาเห็นชอบ
3. ทำการทดสอบความเที่ยง (Reliability) ทดสอบความตรง (Validity) และการทดสอบเชิงพุทธิปัญญาของผู้ตอบ (Cognitive Test)
4. ปรับแก้และนำไปใช้เก็บข้อมูลจริง

5. การควบคุมคุณภาพของงานวิจัย

บริษัท ซูเปอร์โพล จำกัด ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการดำเนินการวิจัยทุกขั้นตอนในการวิจัยแต่ละรูปแบบ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การจัดทำโครงร่างการวิจัยและการประสานงาน

การรวบรวมแนวคิดหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการณ์เสพติดของกลุ่มเยาวชนในมิติต่างๆ ซึ่งนักวิชาการได้สืบค้นหรือศึกษาไว้แล้ว ดำเนินการโดยนักวิจัยระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำเครื่องมือรวบรวมข้อมูล

ดำเนินการจัดทำแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยเครือข่ายอาจารย์ ระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยมีคณะกรรมการโครงการวิจัย (Board of Project Directors) และคณะทำงานของผู้ว่าจ้าง ทำการตรวจสอบความถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล

3.1 การชี้แจงเจ้าหน้าที่ของคณะวิจัยฯ และเครือข่ายนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งจะต้องเข้าฟังคำอธิบายและฝึกซ้อมการสัมภาษณ์ในรูปแบบการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research Design)

3.2 การควบคุมการปฏิบัติงาน ดำเนินการโดยเครือข่ายคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ หรือหัวหน้างานภาคสนามจากส่วนกลางภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการโครงการวิจัย ด้วยการแนะนำและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บข้อมูล และพนักงานตรวจสอบข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามกรอบและขั้นตอนของโครงการวิจัยอย่างแท้จริง

3.3 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยเครือข่ายคณาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ ในการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ในกรณีที่ตรวจพบว่าพนักงานเก็บข้อมูลผู้ใดสร้างข้อมูลขึ้นมาเอง งานสัมภาษณ์ของพนักงานผู้นั้นจะตกเป็นโมฆะทั้งหมด และจะดำเนินการขึ้นเด็ดขาดตามสัญญา

ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบความถูกต้องและการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ดำเนินการโดยเครือข่ายคณาจารย์ ระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยมีคณะกรรมการโครงการวิจัย (Board of Project Directors) ทำการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการวิเคราะห์สู่การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นมาตรฐานสากล

ขั้นตอนที่ 5 การเขียนรายงาน

การเขียนรายงานดำเนินการโดยดำเนินการโดยคณะวิจัยที่มีประสบการณ์ด้านการเขียนรายงานวิจัยเชิงสำรวจมากกว่า 20 ปี

ขั้นตอนที่ 6 การนำเสนอ

การนำเสนอผลสำรวจ นี้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ การนำเสนอต่อสาธารณชนผ่านสื่อมวลชน และการนำเสนอต่อศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

การปกปิดข้อมูล

บริษัทซูเปอร์โพลจำกัด ถือเป็นจริยธรรมวิชาชีพความรับผิดชอบสูงสุดในการปกปิดข้อมูลขององค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ โดยเป็นหลักปฏิบัติมาช้านานของบุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับโครงการศึกษาครั้งนี้ที่ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด แต่การเปิดเผยข้อมูลใดๆ ให้เป็นการยินยอมของตัวแทน**ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)** และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 4

ผลวิจัยเชิงสำรวจ

ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการออกพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไประดับครัวเรือนใน 15 จังหวัดของประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ พิษณุโลก ตาก ขอนแก่น บึงกาฬ อุบลราชธานี บุรีรัมย์ อุดรธานี ลพบุรี นนทบุรี ราชบุรี ชลบุรี สงขลา และ สุราษฎร์ธานี จำนวนทั้งสิ้น 5,019 ตัวอย่าง ระหว่าง ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – 31 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ 2 การรับรู้ข่าวสารและความคิดเห็นเกี่ยวกับการสูบบุหรี่และการใช้กฎหมายควบคุมยาสูบ

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนและค่าร้อยละของตัวอย่างประชาชนทั่วไป จำแนกตามลักษณะข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป	ร้อยละ
เพศ	
1) ชาย	46.6
2) หญิง	53.4
รวมทั้งสิ้น	100.0
อายุ	
1) ต่ำกว่า 20 ปี	17.7
2) 20-29 ปี	41.2
3) 30-39 ปี	18.5
4) 40-49 ปี	13.3
5) 50 ปีขึ้นไป	9.3
รวมทั้งสิ้น	100.0
การศึกษา	
1) ต่ำกว่าปริญญาตรี	60.7
2) ปริญญาตรี	34.4
3) สูงกว่าปริญญาตรี	4.9
รวมทั้งสิ้น	100.0
อาชีพ	
1) ค้าขายรายย่อย/อิสระ	18.6
2) รับจ้างใช้แรงงานทั่วไป	14.2
3) ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท	20.7
4) นักเรียน/นักศึกษา	30.6
5) แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณอายุ	11.8
6) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ	3.2
7) เกษตรกร/ประมง	0.8
8) ว่างาน	0.1
รวมทั้งสิ้น	100.0

จากตารางที่ 1 ลักษณะทั่วไปของตัวอย่างพบว่า ร้อยละ 53.4 เป็นหญิง ร้อยละ 46.6 เป็นชาย ตัวอย่างร้อยละ 17.7 อายุต่ำกว่า 20 ปี ร้อยละ 41.2 อายุระหว่าง 20-29 ปี ร้อยละ 18.5 อายุระหว่าง 30-39 ปี ร้อยละ 13.3 อายุระหว่าง 40-49 ปี และร้อยละ 9.3 อายุ 50 ปีขึ้นไป

ด้านระดับการศึกษาที่สำเร็จมาชั้นสูงสุด พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 60.7 สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 34.4 จบปริญญาตรี และร้อยละ 4.9 จบสูงกว่าระดับปริญญาตรี

เมื่อพิจารณาอาชีพ พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 18.6 ประกอบอาชีพค้าขายรายย่อย/อิสระ ร้อยละ 14.2 รับจ้างใช้แรงงานทั่วไป ร้อยละ 20.7 เป็นลูกจ้าง/พนักงานบริษัท ร้อยละ 30.6 เป็นนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 11.8 เป็นแม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณอายุ ร้อยละ 3.2 เป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 0.8 เป็นเกษตรกร/ประมง และร้อยละ 0.1 เป็นผู้ว่างงาน

ตอนที่ 2 การรับรู้ข่าวสารและความคิดเห็นเกี่ยวกับการสูบบุหรี่และการใช้กฎหมายควบคุมยาสูบ

ตารางที่ 2 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ เคยได้ยินข่าว ผลเสียของการสูบบุหรี่

อันดับที่	การได้ยินข่าวผลเสียของการสูบบุหรี่	ค่าร้อยละ
1	เคยได้ยิน	86.4
2	ไม่เคยได้ยิน	13.6
	รวมทั้งสิ้น	100.0

จากตารางที่ 2 พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 86.4 เคยได้ยินข่าวผลเสียของการสูบบุหรี่ ร้อยละ 13.6 ไม่ได้ยินข่าวผลเสียของการสูบบุหรี่ เป็นต้น

ตารางที่ 3 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ความคิดเห็นต่อประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการสูบบุหรี่

ประเด็น	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	รวมทั้งสิ้น
1. บุหรี่เป็นสิ่งเสพติดที่ทำร้ายสุขภาพ	97.6	2.4	100.0
2. กฎหมายบุหรี่ที่ใช้มาแล้วยี่สิบห้าปีต้องได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อรู้เท่าทันวิธีการของบริษัทบุหรี่ และเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนหน้าใหม่ไม่ให้สูบบุหรี่	95.6	4.4	100.0
3. งานวิจัยจากทั่วโลกชี้ชัดว่าการสูบบุหรี่นำไปสู่สิ่งเสพติดชนิดอื่น การปรับปรุงกฎหมายควบคุมยาสูบ จะช่วยป้องกันการติดยาเสพติดของเด็กและเยาวชนหน้าใหม่	92.4	7.6	100.0
4. ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลต้องปรับปรุงกฎหมายให้ป้องกันและแก้ปัญหาการสูบบุหรี่ของคนไทยให้ได้ผลมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการสูญเสีย	94.2	5.8	100.0
5. กฎหมายควบคุมยาสูบฉบับใหม่ควรเน้นการป้องกันเด็กและเยาวชนหน้าใหม่ในการสูบบุหรี่	94.3	5.7	100.0
6. กฎหมายควบคุมยาสูบต้อง ห้ามการขายเป็นมวน ห้ามแบ่งซองขาย เพื่อลดโอกาสของเด็กและเยาวชนในการซื้อบุหรี่	84.8	15.2	100.0
7. ซองบุหรี่แบบเรียบ ที่ห้ามพิมพ์ลวดลายสีฉูดฉาดบนซองบุหรี่ ช่วยลดการเข้ายวนต่อเด็ก	69.3	30.7	100.0
8. การขายบุหรี่ให้เด็กและเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปีเป็นการทำผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนหน้าใหม่สูบบุหรี่	92.5	7.5	100.0
9. กฎหมายห้าม การโชว์บุหรี่ ณ จุดขายเพราะถือว่าเป็นการโฆษณา เพื่อป้องกันไม่ให้เด็ก ๆ ถูกชวนสูบบุหรี่	88.6	11.4	100.0

จากตารางที่ 3 เมื่อถามถึง ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ พบว่า ส่วนใหญ่หรือกว่าร้อยละ 97.6 ระบุ บุหรี่เป็นสิ่งเสพติดที่ทำลายสุขภาพ ร้อยละ 95.6 ระบุกฎหมายบุหรี่ควรได้รับการปรับปรุงเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนหน้าใหม่ไม่ให้สูบบุหรี่ ร้อยละ 92.4 ระบุกฎหมายควบคุมยาสูบจะช่วยป้องกันการติดยาเสพติดของเด็กและเยาวชนหน้าใหม่ ร้อยละ 94.2 ระบุถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลต้องปรับปรุงกฎหมายให้ป้องกันและแก้ปัญหาการสูบบุหรี่ของคนไทยให้ได้ผลมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการสูญเสีย ร้อยละ 94.3 ระบุกฎหมายควบคุมยาสูบฉบับใหม่ควรเน้น

การป้องกันเด็กและเยาวชนหน้าใหม่ในการสูบบุหรี่ ร้อยละ **84.8** ระบุกฎหมายควบคุมยาสูบควร ห้ามการขายเป็นมวน ห้ามแบ่งซองขาย เพื่อลดโอกาสของเด็กและเยาวชนในการซื้อบุหรี่ ร้อยละ **69.3** ระบุเห็นด้วยว่าซองบุหรี่แบบเรียบ ที่ห้ามพิมพ์ลวดลายสีล้นฉูดฉาดบนซองบุหรี่ ช่วยลดการเข้ายว่นต่อเด็ก ร้อยละ **92.5** ระบุการขายบุหรี่ให้เด็กและเยาวชนที่อายุต่ำกว่า **20** ปีเป็นการทำผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนหน้าใหม่สูบบุหรี่ และ ร้อยละ **88.6** ระบุกฎหมายห้าม การซื้อบุหรี่ ณ จุดขายเพราะถือว่าเป็นการโฆษณา เพื่อป้องกันไม่ให้เด็ก ๆ ถูกชวนสูบบุหรี่ เป็นต้น

ตารางที่ 4 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ การที่บริษัทบุหรี่นำเงินมาให้โรงเรียนเพื่อรณรงค์ป้องกันเด็กและเยาวชนไม่ให้สูบบุหรี่ หรือทำกิจกรรมอื่น เป็นการสร้างภาพ

อันดับที่	ความคิดเห็น	ค่าร้อยละ
1	เป็นการสร้างภาพ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทมากกว่า	67.5
2	ไม่ใช่การสร้างภาพ	32.5
	รวมทั้งสิ้น	100.0

จากตารางที่ 4 เมื่อถามว่า การที่บริษัทบุหรี่นำเงินมาให้โรงเรียนเพื่อรณรงค์ป้องกันเด็กและเยาวชนไม่ให้สูบบุหรี่ หรือทำกิจกรรมอื่น เป็นการสร้างภาพ พบว่า เกินครึ่งเล็กน้อยหรือร้อยละ **67.5** ระบุเป็นการสร้างภาพ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทมากกว่า ในขณะที่ร้อยละ **32.5** ระบุไม่ใช่การสร้างภาพ

ตารางที่ 5 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ รัฐบาลควรปกป้อง ผลเสียที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพของประชาชนทั่วประเทศ มากกว่าผลประโยชน์จากการทำไร่ยาสูบของชาวบ้านจำนวนหนึ่ง

อันดับที่	ความคิดเห็น	ค่าร้อยละ
1	ควรเลือก ปกป้องผลประโยชน์ของการทำไร่ยาสูบ	17.1
2	ควรเลือก ดูแลปกป้องสุขภาพของประชาชนทั่วประเทศ	82.9
	รวมทั้งสิ้น	100.0

จากตารางที่ 5 ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ **82.9** ระบุรัฐบาลควรดูแลปกป้องสุขภาพของประชาชนทั่วประเทศ มีเพียงร้อยละ **17.1** เท่านั้นที่เห็นว่ารัฐบาลควรปกป้องผลประโยชน์ของการทำไร่ยาสูบ เป็นต้น

ตารางที่ 6 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ บริษัทบุหรี่ยี่ห้อข้ามชาติ ที่มุงเงินจำนวนมาก ต่อต้านการปรับปรุงกฎหมายควบคุมยาสูบ เป็นเพราะบริษัทบุหรี่ยี่ห้อข้ามชาติต้องการปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท มากกว่า การดูแลสุขภาพของประชาชนคนไทยทั่วประเทศ

อันดับที่	ความคิดเห็น	ค่าร้อยละ
1	ใช่ บริษัทบุหรี่ยี่ห้อข้ามชาติต้องการปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทมากกว่า	77.5
2	ไม่ใช่ บริษัทบุหรี่ยี่ห้อข้ามชาติ ต้องการดูแลสุขภาพของประชาชนมากกว่า	22.5
	รวมทั้งสิ้น	100.0

จากตารางที่ 6 เมื่อถามว่า บริษัทบุหรี่ยี่ห้อข้ามชาติ ที่มุงเงินจำนวนมาก ต่อต้านการปรับปรุงกฎหมายควบคุมยาสูบ เป็นเพราะบริษัทบุหรี่ยี่ห้อข้ามชาติต้องการปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท มากกว่า การดูแลสุขภาพของประชาชนคนไทยทั่วประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 77.5 ระบุบริษัทบุหรี่ยี่ห้อข้ามชาติต้องการปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทมากกว่า ร้อยละ 22.5 ระบุบริษัทบุหรี่ยี่ห้อข้ามชาติ ต้องการดูแลสุขภาพของประชาชนมากกว่า

ตารางที่ 7 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ การที่บริษัทบุหรี่ยี่ห้อให้เงินทุนสนับสนุน นักวิชาการมหาวิทยาลัยทำวิจัยเพื่อคัดค้าน การปรับปรุงกฎหมาย คุณคิดว่า กลุ่มนักวิชาการเหล่านั้นมีความน่าเชื่อถือในการทำวิจัย หรือว่า เป็นนักวิชาการที่มุ่งปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทบุหรี่ยี่ห้อ

อันดับที่	ความคิดเห็น	ค่าร้อยละ
1	มีความน่าเชื่อถือในการทำวิจัย	38.7
2	มุ่งปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทบุหรี่ยี่ห้อ	61.3
	รวมทั้งสิ้น	100.0

จากตารางที่ 7 ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 61.3 ระบุนักวิชาการที่รับทุนทำวิจัยจากบริษัทบุหรี่ยี่ห้อทำวิจัยเพื่อมุ่งปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทบุหรี่ยี่ห้อ ในขณะที่ร้อยละ 38.7 ระบุนักวิชาการที่รับทุนทำวิจัยจากบริษัทบุหรี่ยี่ห้อที่มีความน่าเชื่อถือในการทำวิจัย

ตารางที่ 8 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ บริษัทบุหรี่ย้ำมชาติจะมีการวิ่งเต้นเพื่อให้ผู้มีอำนาจใน กลุ่มสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อทำให้กฎหมายควบคุมยาสูบเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทบุหรี่ย้ำม

อันดับที่	ความคิดเห็น	ค่าร้อยละ
1	คิดว่าบริษัทบุหรี่ย้ำมจะให้ผลประโยชน์แก่ผู้มีอำนาจใน สนช. เพื่อเอื้อประโยชน์ให้บริษัท	70.0
2	ไม่คิดว่าจะจ่ายให้	30.0
	รวมทั้งสิ้น	100.0

จากตารางที่ 8 ที่น่าพิจารณาคือ บริษัทบุหรี่ย้ำมชาติจะมีการวิ่งเต้นเพื่อให้ผู้มีอำนาจใน กลุ่มสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อทำให้กฎหมายควบคุมยาสูบเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทบุหรี่ย้ำม พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 70.0 ระบุบริษัทบุหรี่ย้ำมจะให้ผลประโยชน์แก่ผู้มีอำนาจใน สนช. เพื่อเอื้อประโยชน์ให้บริษัท ในขณะที่ร้อยละ 30.0 ระบุไม่คิดว่าบริษัทบุหรี่ย้ำมจะให้ผลประโยชน์แก่ผู้มีอำนาจใน สนช. เพื่อเอื้อประโยชน์ให้บริษัท

ตารางที่ 9 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะถูกบริษัทบุหรี่ย้ำมชาติชักชวนให้รับผลประโยชน์จากบริษัทเพื่อปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อประโยชน์ของธุรกิจบุหรี่ย้ำม

อันดับที่	ความคิดเห็น	ค่าร้อยละ
1	ค่อนข้างมาก-มากที่สุด	75.9
2	ค่อนข้างน้อย-ไม่มีเลย	24.1
	รวมทั้งสิ้น	100.0

จากตารางที่ 9 พบว่า ความเป็นไปได้ว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะถูกบริษัทบุหรี่ย้ำมชาติชักชวนให้รับผลประโยชน์จากบริษัทเพื่อปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อประโยชน์ของธุรกิจบุหรี่ย้ำม พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 75.9 ระบุค่อนข้างมากถึงมากที่สุด มีเพียงร้อยละ 24.1 ระบุค่อนข้างน้อยถึงไม่มีเลย

ตารางที่ 10 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ รัฐบาล ควรจะอยู่ข้างฝ่ายใด ระหว่าง บริษัทบุหรี่ย้ำมชาติ กับ การดูแลสุขภาพของประชาชน

อันดับที่	ความคิดเห็น	ค่าร้อยละ
1	อยู่ข้างบริษัทบุหรี่ย้ำมชาติ	15.4
2	อยู่ข้างการดูแลสุขภาพของประชาชน	84.6
	รวมทั้งสิ้น	100.0

จากตาราง 10 ที่นำพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 84.6 ระบุรัฐบาลควรดูแลสุขภาพของประชาชนมากกว่าอยู่ข้างบริษัทบุหรี่ มีเพียงร้อยละ 15.4 ระบุรัฐบาลควรอยู่ข้างบริษัทบุหรี่มากกว่าการดูแลสุขภาพของประชาชน

ตารางที่ 11 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ เป็นผู้ที่ขายบุหรี่

อันดับที่		ค่าร้อยละ
1	ขาย	4.0
2	ไม่ขาย	96.0
	รวมทั้งสิ้น	100.0

จากตารางที่ 11 อย่างไรก็ตามพบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.0 ไม่ได้เป็นผู้ที่ขายบุหรี่ มีเพียงร้อยละ 4.0 ระบุเป็นผู้ขายบุหรี่

ตารางที่ 12 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ อายุในการสูบบุหรี่ครั้งแรก

อันดับที่	ช่วงอายุ	ค่าร้อยละ
1	ต่ำกว่า 20 ปี (ร้อยละ 0.2 ระบุสูบบุหรี่ครั้งแรกอายุ 7 ขวบ)	95.4
2	20 ปีขึ้นไป	4.6
	รวมทั้งสิ้น	100.0

จากตารางที่ 12 ที่นำพิจารณาคือ ส่วนใหญ่เกือบร้อยละร้อย คือ ร้อยละ 95.4 สูบบุหรี่ครั้งแรก ตั้งแต่อายุไม่ถึง 20 ปี มีเพียงร้อยละ 4.6 ที่ระบุสูบบุหรี่ครั้งแรกอายุมากกว่า 20 ปี

ตารางที่ 13 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ พฤติกรรมการสูบบุหรี่

อันดับที่	ความถี่	ค่าร้อยละ
1	สูบ	19.6
3	ไม่สูบ	80.4
	รวมทั้งสิ้น	100.0

จากตารางที่ 13 เมื่อถามถึงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 80.4 ระบุไม่สูบบุหรี่ และร้อยละ 19.6 ระบุสูบบุหรี่ เป็นต้น

ตารางที่ 14 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ปัญหาสุขภาพของตนในขณะนี้

อันดับที่	ปัญหาสุขภาพ	ค่าร้อยละ
1	มีปัญหาสุขภาพ	8.8
2	ไม่มีปัญหาสุขภาพเลย	91.2
	รวมทั้งสิ้น	100.0

จากตารางที่ 14 อย่างไม่ก็ตามเมื่อสอบถามถึงปัญหาสุขภาพ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 91.2 ระบุไม่มีปัญหาสุขภาพ และร้อยละ 8.8 ระบุมีปัญหาสุขภาพ เป็นต้น

ตารางที่ 15 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ กฎหมายบุหรี่ที่เข้ามาแล้วยี่สิบห้าปีต้องได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อรู้เท่าทันวิธีการของบริษัทบุหรี่ และเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนหน้าใหม่ไม่ให้สูบบุหรี่ จำแนกตามการสูบบุหรี่

อันดับที่	ความคิดเห็น	สูบ	ไม่สูบ
1	เห็นด้วย	91.9	96.7
2	ไม่เห็นด้วย	8.1	3.3
	รวมทั้งสิ้น	100.0	100.0

จากตารางที่ 15 อย่างไม่ก็ตาม เมื่อจำแนกตามการสูบบุหรี่ พบว่า ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.7 ระบุเห็นด้วยว่ากฎหมายบุหรี่ที่เข้ามาแล้วยี่สิบห้าปีต้องได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อรู้เท่าทันวิธีการของบริษัทบุหรี่ และเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนหน้าใหม่ไม่ให้สูบบุหรี่ ในขณะที่ผู้ที่ระบุว่าสูบบุหรี่ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 91.9 ระบุเห็นด้วยว่ากฎหมายบุหรี่ที่เข้ามาแล้วยี่สิบห้าปีต้องได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อรู้เท่าทันวิธีการของบริษัทบุหรี่ และเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนหน้าใหม่ไม่ให้สูบบุหรี่ เป็นต้น

ตารางที่ 16 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ งานวิจัยจากทั่วโลกชี้ชัดว่าการสูบบุหรี่นำไปสู่สิ่งเสพติดชนิดอื่น การปรับปรุง กฎหมายควบคุมยาสูบ จะช่วยป้องกันการติดยาเสพติดของเด็กและเยาวชนหน้าใหม่ จำแนกตามการสูบบุหรี่

อันดับที่	ความคิดเห็น	สูบ	ไม่สูบ
1	เห็นด้วย	86.4	94.1
2	ไม่เห็นด้วย	13.6	5.9
	รวมทั้งสิ้น	100.0	100.0

จากตารางที่ 16 เมื่อถามว่างานวิจัยจากทั่วโลกชี้ชัดว่าการสูบบุหรี่นำไปสู่สิ่งเสพติดชนิดอื่น การปรับปรุงกฎหมายควบคุมยาสูบ จะช่วยป้องกันการติดยาเสพติดของเด็กและเยาวชนหน้าใหม่ จำแนกตามการสูบบุหรี่ พบว่า

ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 94.1 ระบุเห็นด้วยกับงานวิจัยจากทั่วโลกชี้ชัดว่าการสูบบุหรี่นำไปสู่สิ่งเสพติดชนิดอื่น การปรับปรุง กฎหมายควบคุมยาสูบ จะช่วยป้องกันการติดยาเสพติดของเด็กและเยาวชนหน้าใหม่ และผู้ที่ระบุว่าสูบบุหรี่ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 86.4 ระบุเห็นด้วยกับงานวิจัยจากทั่วโลกชี้ชัดว่าการสูบบุหรี่นำไปสู่สิ่งเสพติดชนิดอื่น การปรับปรุง กฎหมายควบคุมยาสูบ จะช่วยป้องกันการติดยาเสพติดของเด็กและเยาวชนหน้าใหม่

ตารางที่ 17 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลต้องปรับปรุงกฎหมายให้ป้องกันและแก้ปัญหาการสูบบุหรี่ของคนไทยให้ได้ผลมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการสูญเสีย จำแนกตามการสูบบุหรี่

อันดับที่	ความคิดเห็น	สูบ	ไม่สูบ
1	เห็นด้วย	88.3	95.8
2	ไม่เห็นด้วย	11.7	4.2
	รวมทั้งสิ้น	100.0	100.0

จากตารางที่ 17 ที่น่าสนใจคือ ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 95.8 ระบุถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลต้องปรับปรุงกฎหมายให้ป้องกันและแก้ปัญหาการสูบบุหรี่ของคนไทยให้ได้ผลมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการสูญเสีย ในขณะที่ผู้ที่สูบบุหรี่ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 88.3 ระบุถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลต้องปรับปรุงกฎหมายให้ป้องกันและแก้ปัญหาการสูบบุหรี่ของคนไทยให้ได้ผลมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการสูญเสีย เป็นต้น

ตารางที่ 18 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ กฎหมายบุหรี่ที่เข้ามาแล้วยี่สิบห้าปีต้องได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อรู้เท่าทันวิธีการของบริษัทบุหรี่ และเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนหน้าใหม่ไม่ให้สูบบุหรี่ จำแนกตามอายุ

อันดับที่	ความคิดเห็น	เยาวชน	ผู้ใหญ่
1	เห็นด้วย	93.9	95.8
2	ไม่เห็นด้วย	6.1	4.2
	รวมทั้งสิ้น	100.0	100.0

จากตาราง 18 เมื่อจำแนกอายุ พบว่า เสียงของผู้ใหญ่ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 95.8 ระบุเห็นด้วยว่ากฎหมายบุหรี่ที่เข้ามาแล้วยี่สิบห้าปีต้องได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อรู้เท่าทันวิธีการของบริษัทบุหรี่ และเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนหน้าใหม่ไม่ให้สูบบุหรี่ ในขณะที่เสียงของเยาวชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.9 ระบุเห็นด้วยว่ากฎหมายบุหรี่ที่เข้ามาแล้วยี่สิบห้าปีต้องได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อรู้เท่าทันวิธีการของบริษัทบุหรี่ และเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนหน้าใหม่ไม่ให้สูบบุหรี่ เป็นต้น

ตารางที่ 19 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ งานวิจัยจากทั่วโลกชี้ชัดว่าการสูบบุหรี่นำไปสู่สิ่งเสพติดชนิดอื่น การปรับปรุง กฎหมายควบคุมยาสูบ จะช่วยป้องกันการติดยาเสพติดของเด็กและเยาวชนหน้าใหม่ จำแนกตามอายุ

อันดับที่	ความคิดเห็น	เยาวชน	ผู้ใหญ่
1	เห็นด้วย	89.8	91.7
2	ไม่เห็นด้วย	10.2	8.3
	รวมทั้งสิ้น	100.0	100.0

จากตารางที่ 19 เมื่อถามว่างานวิจัยจากทั่วโลกชี้ชัดว่าการสูบบุหรี่นำไปสู่สิ่งเสพติดชนิดอื่น การปรับปรุง กฎหมายควบคุมยาสูบ จะช่วยป้องกันการติดยาเสพติดของเด็กและเยาวชนหน้าใหม่ จำแนกตามอายุ พบว่า เสียงของผู้ใหญ่ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 91.7 ระบุเห็นด้วยกับงานวิจัยจากทั่วโลกชี้ชัดว่าการสูบบุหรี่นำไปสู่สิ่งเสพติดชนิดอื่น การปรับปรุง กฎหมายควบคุมยาสูบ จะช่วยป้องกันการติดยาเสพติดของเด็กและเยาวชนหน้าใหม่ และเสียงของเยาวชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 89.8 ระบุเห็นด้วยกับงานวิจัยจากทั่วโลกชี้ชัดว่าการสูบบุหรี่นำไปสู่สิ่งเสพติดชนิดอื่น การปรับปรุง กฎหมายควบคุมยาสูบ จะช่วยป้องกันการติดยาเสพติดของเด็กและเยาวชนหน้าใหม่

ตารางที่ 20 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลต้องปรับปรุงกฎหมายให้ป้องกันและแก้ปัญหการสูบบุหรี่ของคนไทยให้ได้ผลมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการสูญเสีย จำแนกตามอายุ

อันดับที่	ความคิดเห็น	เยาวชน	ผู้ใหญ่
1	เห็นด้วย	91.9	91.7
2	ไม่เห็นด้วย	8.1	8.3
	รวมทั้งสิ้น	100.0	100.0

จากตารางที่ 20 ที่น่าสนใจคือ เสียงของเยาวชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 91.9 ระบุถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลต้องปรับปรุงกฎหมายให้ป้องกันและแก้ปัญหการสูบบุหรี่ของคนไทยให้ได้ผลมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการสูญเสีย ในขณะที่เสียงของผู้ใหญ่ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 91.7 ระบุถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลต้องปรับปรุงกฎหมายให้ป้องกันและแก้ปัญหการสูบบุหรี่ของคนไทยให้ได้ผลมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการสูญเสีย เป็นต้น

บทที่ 5 สรุปผลการสำรวจ

โครงการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชน ต่อการออกพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชน ระดับครัวเรือนทั่วประเทศ ดำเนินการระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – 31 มกราคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ

การติดตามและเคยได้ยืมข่าวสารเกี่ยวกับผลเสียของการสูบบุหรี่ สรุปโดยภาพรวมทั่วประเทศ พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 86.4 เคยได้ยืมข่าวผลเสียของการสูบบุหรี่ ร้อยละ 13.6 ไม่ได้ยืมข่าวผลเสียของการสูบบุหรี่ เป็นต้น

เมื่อถามถึง ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ พบว่า ส่วนใหญ่หรือกว่าร้อยละ 97.6 ระบุบุหรี่เป็นสิ่งเสพติดที่ทำลายสุขภาพ ร้อยละ 95.6 ระบุกฎหมายบุหรี่ควรได้รับการปรับปรุงเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนหน้าใหม่ไม่ให้สูบบุหรี่ ร้อยละ 92.4 ระบุกฎหมายควบคุมยาสูบจะช่วยป้องกันยาเสพติดของเด็กและเยาวชนหน้าใหม่ ร้อยละ 94.2 ระบุถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลต้องปรับปรุงกฎหมายให้ป้องกันและแก้ปัญหาการสูบบุหรี่ของคนไทยให้ได้ผลมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการสูญเสีย ร้อยละ 94.3 ระบุกฎหมายควบคุมยาสูบฉบับใหม่ควรเน้นการป้องกันเด็กและเยาวชนหน้าใหม่ในการสูบบุหรี่ ร้อยละ 84.8 ระบุกฎหมายควบคุมยาสูบควร ห้ามการขายเป็นมวน ห้ามแบ่งซองขาย เพื่อลดโอกาสของเด็กและเยาวชนในการซื้อบุหรี่ ร้อยละ 69.3 ระบุเห็นด้วยว่าซองบุหรี่แบบเรียบ ที่ห้ามพิมพ์ลวดลายสีล้นฉูดฉาดบนซองบุหรี่ ช่วยลดการเข้ายวนต่อเด็ก ร้อยละ 92.5 ระบุการขายบุหรี่ให้เด็กและเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปีเป็นการทำผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนหน้าใหม่สูบบุหรี่ และร้อยละ 88.6 ระบุกฎหมายห้าม การซื้อบุหรี่ ณ จุดขายเพราะถือว่าเป็นการโฆษณา เพื่อป้องกันไม่ให้เด็ก ๆ ถูกชวนสูบบุหรี่ เป็นต้น การที่บริษัทบุหรี่นำเงินมาให้โรงเรียนเพื่อรณรงค์ป้องกันเด็กและเยาวชนไม่ให้สูบบุหรี่ หรือทำกิจกรรมอื่น เป็นการสร้างภาพ พบว่า เกินครึ่งเล็กน้อยหรือร้อยละ 67.5 ระบุเป็นการสร้างภาพ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทมากกว่า ในขณะที่ร้อยละ 32.5 ระบุไม่ใช่การสร้างภาพ

ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 82.9 ระบุรัฐบาลควรดูแลปกป้องสุขภาพของประชาชนทั้งประเทศ มีเพียงร้อยละ 17.1 เท่านั้นที่เห็นว่ารัฐบาลควรปกป้องผลประโยชน์ของการทำไร่ยาสูบ เป็นต้น

เมื่อถามว่า บริษัทบุหรี่ข้ามชาติ ทุ่มเทเงินจำนวนมาก ต่อต้านการปรับปรุงกฎหมายควบคุมยาสูบ เป็นเพราะบริษัทบุหรี่ข้ามชาติต้องการปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท มากกว่า การดูแลสุขภาพของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 77.5 ระบุบริษัทบุหรี่ข้ามชาติต้องการปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทมากกว่า ร้อยละ 22.5 ระบุบริษัทบุหรี่ข้ามชาติ ต้องการดูแลสุขภาพของประชาชนมากกว่า

7 ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 61.3 ระบุนักวิชาการที่รับทุนทำวิจัยจากบริษัทบุหรี่ทำวิจัยเพื่อมุ่งปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทบุหรี่ ในขณะที่ร้อยละ 38.7 ระบุนักวิชาการที่รับทุนทำวิจัยจากบริษัทบุหรี่มีความน่าเชื่อถือในการทำวิจัย

ที่น่าสนใจคือ บริษัทบุหรี่ข้ามชาติจะมีการวิ่งเต้นเพื่อให้ผู้มีอำนาจใน กลุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งชาติ (สนช.) เพื่อทำให้กฎหมายควบคุมยาสูบเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทบุหรี่ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 70.0 ระบุบริษัทบุหรี่จะให้ผลประโยชน์แก่ผู้มีอำนาจใน สนช. เพื่อเอื้อประโยชน์ให้บริษัท ในขณะที่ร้อยละ 30.0 ระบุไม่คิดว่าบริษัทบุหรี่จะให้ผลประโยชน์แก่ผู้มีอำนาจใน สนช. เพื่อเอื้อประโยชน์ให้บริษัท

ความเป็นไปได้ว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะถูกบริษัทบุหรี่ข้ามชาติชักชวนให้รับผลประโยชน์จากบริษัทเพื่อปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อประโยชน์ของธุรกิจบุหรี่ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 75.9 ระบุค่อนข้างมากถึงมากที่สุด มีเพียงร้อยละ 24.1 ระบุค่อนข้างน้อยถึงไม่มีเลย

ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 84.6 ระบุรัฐบาลควรดูแลสุขภาพของประชาชนมากกว่าอยู่ข้างบริษัทบุหรี่ มีเพียงร้อยละ 15.4 ระบุรัฐบาลควรอยู่ข้างบริษัทบุหรี่มากกว่าการดูแลสุขภาพของประชาชน อย่างไรก็ตามพบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.0 ไม่ได้เป็นผู้ที่ขายบุหรี่ มีเพียงร้อยละ 4.0 ระบุเป็นผู้ขายบุหรี่

ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่เกือบร้อยละร้อย คือ ร้อยละ 95.4 สูบบุหรี่ครั้งแรก ตั้งแต่อายุไม่ถึง 20 ปี มีเพียงร้อยละ 4.6 ที่ระบุสูบบุหรี่ครั้งแรกอายุมากกว่า 20 ปี เมื่อถามถึงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 80.4 ระบุไม่สูบบุหรี่ และร้อยละ 19.6 ระบุสูบบุหรี่เป็นต้น

อย่างไรก็ตามเมื่อสอบถามถึงปัญหาสุขภาพ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 91.2 ระบุไม่มีปัญหาสุขภาพ และร้อยละ 8.8 ระบุมีปัญหาสุขภาพ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม เมื่อจำแนกตามการสูบบุหรี่ พบว่า ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.7 ระบุเห็นด้วยว่ากฎหมายบุหรี่ที่ใช้มาแล้วยี่สิบห้าปีต้องได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อรู้เท่าทันวิธีการของบริษัทบุหรี่ และเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนหน้าใหม่ไม่ให้สูบบุหรี่ ในขณะที่ผู้ที่ระบุว่าสูบบุหรี่ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 91.9 ระบุเห็นด้วยว่ากฎหมายบุหรี่ที่ใช้มาแล้วยี่สิบห้าปีต้องได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อรู้เท่าทันวิธีการของบริษัทบุหรี่ และเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนหน้าใหม่ไม่ให้สูบบุหรี่ เป็นต้น

เมื่อถามว่างานวิจัยจากทั่วโลกชี้ชัดว่าการสูบบุหรี่นำไปสู่สิ่งเสพติดชนิดอื่น การปรับปรุง กฎหมายควบคุมยาสูบ จะช่วยป้องกันการติดยาเสพติดของเด็กและเยาวชนหน้าใหม่ จำแนกตามการสูบบุหรี่ พบว่า ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 94.1 ระบุเห็นด้วยกับงานวิจัยจากทั่วโลกชี้ชัดว่าการสูบบุหรี่นำไปสู่สิ่งเสพติดชนิดอื่น การปรับปรุง กฎหมายควบคุมยาสูบ จะช่วยป้องกันการติดยาเสพติดของเด็กและเยาวชนหน้าใหม่ และผู้ที่ระบุว่าสูบบุหรี่ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 86.4 ระบุเห็นด้วยกับงานวิจัยจากทั่วโลกชี้ชัดว่าการสูบบุหรี่นำไปสู่สิ่งเสพติดชนิดอื่น การปรับปรุง กฎหมายควบคุมยาสูบ จะช่วยป้องกันการติดยาเสพติดของเด็กและเยาวชนหน้าใหม่

ที่น่าสนใจคือ ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 95.8 ระบุถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลต้องปรับปรุงกฎหมายให้ป้องกันและแก้ปัญหาการสูบบุหรี่ของคนไทยให้ได้ผลมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการสูญเสีย ในขณะที่ผู้ที่สูบบุหรี่ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 88.3 ระบุถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลต้องปรับปรุงกฎหมายให้ป้องกันและแก้ปัญหาการสูบบุหรี่ของคนไทยให้ได้ผลมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการสูญเสีย เป็นต้น

เมื่อจำแนกอายุ พบว่า เสียงของผู้ใหญ่ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 95.8 ระบุเห็นด้วยว่ากฎหมายบุหรี่ที่ใช้มาแล้วยี่สิบห้าปีต้องได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อรู้เท่าทันวิธีการของบริษัทบุหรี่ และเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนหน้าใหม่ไม่ให้สูบบุหรี่ ในขณะที่เสียงของเยาวชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.9 ระบุเห็นด้วยว่ากฎหมายบุหรี่ที่ใช้มาแล้วยี่สิบห้าปีต้องได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อรู้เท่าทันวิธีการของบริษัทบุหรี่ และเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนหน้าใหม่ไม่ให้สูบบุหรี่ เป็นต้น

เมื่อถามว่างานวิจัยจากทั่วโลกชี้ชัดว่าการสูบบุหรี่นำไปสู่สิ่งเสพติดชนิดอื่น การปรับปรุง กฎหมายควบคุม ยาสูบ จะช่วยป้องกันการติดยาเสพติดของเด็กและเยาวชนหน้าใหม่ จำแนกตามอายุ พบว่า เสียงของผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 91.7 ระบุเห็นด้วยกับงานวิจัยจากทั่วโลกชี้ชัดว่าการสูบบุหรี่นำไปสู่สิ่งเสพติดชนิดอื่น การปรับปรุง กฎหมายควบคุมยาสูบ จะช่วยป้องกันการติดยาเสพติดของเด็กและเยาวชนหน้าใหม่ และเสียงของเยาวชนส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 89.8 ระบุเห็นด้วยกับงานวิจัยจากทั่วโลกชี้ชัดว่าการสูบบุหรี่นำไปสู่สิ่งเสพติดชนิดอื่น การปรับปรุง กฎหมายควบคุมยาสูบ จะช่วยป้องกันการติดยาเสพติดของเด็กและเยาวชนหน้าใหม่

ที่น่าสนใจคือ เสียงของเยาวชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 91.9 ระบุถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลต้องปรับปรุงกฎหมาย ให้ป้องกันและแก้ปัญหาการสูบบุหรี่ของคนไทยให้ได้ผลมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการสูญเสีย ในขณะที่เสียงของผู้ใหญ่ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 91.7 ระบุถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลต้องปรับปรุงกฎหมายให้ป้องกันและแก้ปัญหาการสูบบุหรี่ของ คนไทยให้ได้ผลมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการสูญเสีย เป็นต้น

โดยสรุป โครงการสำรวจความคิดเห็นของสาธารณชน (Public Opinion) หรือ โพล Poll ครั้งนี้ ภายใต้วหัวข้อเรื่อง สำรวจความคิดเห็นของประชาชน ต่อการออกพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชน ระดับครัวเรือนทั่วประเทศ ดำเนินการโครงการระหว่างวันที่ 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ของการสำรวจที่สำคัญคือ

เพื่อทำสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ต่อการออก พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ที่ครอบคลุมประเด็นเรื่องของการรับรู้ของประชาชนและประเด็นความสำคัญอื่นๆ ต่อมาตรการทาง กฎหมายต่างๆ ผลกระทบของบุหรี่ต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ความรู้สึก ทักษะคิดที่มีต่อการขับเคลื่อน และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพรบ. เพื่อเป็นข้อมูลเกาะติดสถานการณ์ปัจจุบันและการรับรู้ของ ประชาชน ส่งผลทำให้เกิดการจุดประกาย กระตุ้นให้ประชาชนสนใจและร่วมคิดร่วมวิพากษ์วิจารณ์ เรียนรู้แนวทางแก้ไข สู่การขับเคลื่อนสังคมและเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

บรรณานุกรม

[1] <http://www.komchadluek.net/news/edu-health/207252>

[2] http://www.isranews.org/thaireform-data-health/item/38860-cigarette26_38860.html

[3] ชณิษฐ์ชา บุญเสริม และคณะ. การสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดชัยภูมิ นนท (2553).

[4] วิไลวรรณ วิริยะไชโย และ อภิรดี แซ่ลิ่ม. ทศนคติต่อการสูบบุหรี่และสุขภาพบุคลากร นักศึกษา แพทย์ และผู้ป่วยนอกและญาติ ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2550).

[5] สุชาดา อินทรกำแหง ณ ราชสีมา และคณะ. แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการลด เลิก บุหรี่ ของ ประชาชน บ้านบึงบอระเพ็ด ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ (2555).

ภาคผนวก



ชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน สำนักวิจัย SUPER POLL

เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการออกพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัย ซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนต่อการออกพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไประดับครัวเรือนใน 15 จังหวัดของประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ พิษณุโลก ตาก ขอนแก่น บึงกาฬ อุบลราชธานี บุรีรัมย์ อุดรธานี ลพบุรี นนทบุรี ราชบุรี ชลบุรี สงขลา และ สุราษฎร์ธานี จำนวนทั้งสิ้น **5,019** ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ **95.6** ระบุกฎหมายบุหรี่ควรได้รับการปรับปรุงเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนหน้าใหม่ไม่ให้สูบบุหรี่มาเป็นอันดับแรก รองลงมาคือร้อยละ **94.2** ระบุถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลต้องปรับปรุงกฎหมายให้ป้องกันและแก้ปัญหาการสูบบุหรี่ของคนไทยให้ได้ผลมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการสูญเสียร้อยละ **92.4** ระบุงานวิจัยจากทั่วโลกชี้ชัดว่าการสูบบุหรี่นำไปสู่สิ่งเสพติดชนิดอื่น การปรับปรุง กฎหมายควบคุมยาสูบ จะช่วยป้องกันการติดยาเสพติดของเด็กและเยาวชนหน้าใหม่ เป็นต้น

ที่น่าพิจารณาคือ บริษัทบุหรี่ข้ามชาติ ทุ่มเทเงินจำนวนมาก ต่อต้านการปรับปรุงกฎหมายควบคุมยาสูบ เป็นเพราะบริษัทบุหรี่ข้ามชาติต้องการปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท มากกว่า การดูแลสุขภาพของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ **77.5** ระบุบริษัทบุหรี่ข้ามชาติต้องการปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทมากกว่า ร้อยละ **22.5** ระบุบริษัทบุหรี่ข้ามชาติ ต้องการดูแลสุขภาพของประชาชนมากกว่า

อย่างไรก็ตาม เมื่อจำแนกตามการสูบบุหรี่ พบว่า ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.7 ระบุเห็นด้วยว่ากฎหมายบุหรี่ที่ใช้มาแล้วยี่สิบห้าปีต้องได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อรู้เท่าทันวิธีการของบริษัทบุหรี่ และเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนหน้าใหม่ไม่ให้สูบบุหรี่ ในขณะที่ผู้ที่ระบุว่าสูบบุหรี่ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 91.9 ระบุเห็นด้วยว่ากฎหมายบุหรี่ที่ใช้มาแล้วยี่สิบห้าปีต้องได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อรู้เท่าทันวิธีการของบริษัทบุหรี่ และเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนหน้าใหม่ไม่ให้สูบบุหรี่ เป็นต้น

และเมื่อถามว่างานวิจัยจากทั่วโลกชี้ชัดว่าการสูบบุหรี่นำไปสู่สิ่งเสพติดชนิดอื่น การปรับปรุง กฎหมายควบคุมยาสูบ จะช่วยป้องกันการติดยาเสพติดของเด็กและเยาวชนหน้าใหม่ จำแนกตามการสูบบุหรี่ พบว่า ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.7 ระบุเห็นด้วยกับงานวิจัยจากทั่วโลกชี้ชัดว่าการสูบบุหรี่นำไปสู่สิ่งเสพติดชนิดอื่น การปรับปรุง กฎหมายควบคุมยาสูบ จะช่วยป้องกันการติดยาเสพติดของเด็กและเยาวชนหน้าใหม่ และผู้ที่ระบุว่าสูบบุหรี่ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 86.4 ระบุเห็นด้วยกับงานวิจัยจากทั่วโลกชี้ชัดว่าการสูบบุหรี่นำไปสู่สิ่งเสพติดชนิดอื่น การปรับปรุง กฎหมายควบคุมยาสูบ จะช่วยป้องกันการติดยาเสพติดของเด็กและเยาวชนหน้าใหม่

ที่น่าสนใจคือ ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 95.8 ระบุถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลต้องปรับปรุงกฎหมายให้ป้องกันและแก้ปัญหาการสูบบุหรี่ของคนไทยให้ได้ผลมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการสูญเสีย ในขณะที่ผู้ที่สูบบุหรี่ส่วนใหญ่

ใหญ่หรือร้อยละ 88.3 ระบุถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลต้องปรับปรุงกฎหมายให้ป้องกันและแก้ปัญหาการสูบบุหรี่ของคนไทยให้ได้ผลมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการสูญเสีย เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม เมื่อจำแนกอายุ พบว่า เสียงของผู้ใหญ่ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 95.8 ระบุเห็นด้วยว่ากฎหมายบุหรี่ที่เข้ามาแล้วยี่สิบห้าปีต้องได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อรู้เท่าทันวิธีการของบริษัทบุหรี่ และเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนหน้าใหม่ไม่ให้สูบบุหรี่ ในขณะที่เสียงของเยาวชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.9 ระบุเห็นด้วยว่ากฎหมายบุหรี่ที่เข้ามาแล้วยี่สิบห้าปีต้องได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อรู้เท่าทันวิธีการของบริษัทบุหรี่ และเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนหน้าใหม่ไม่ให้สูบบุหรี่ เป็นต้น

และเมื่อถามว่างานวิจัยจากทั่วโลกชี้ชัดว่าการสูบบุหรี่นำไปสู่สิ่งเสพติดชนิดอื่น การปรับปรุง กฎหมายควบคุมยาสูบ จะช่วยป้องกันการติดยาเสพติดของเด็กและเยาวชนหน้าใหม่ จำแนกตามอายุ พบว่า เสียงของผู้ใหญ่ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 91.7 ระบุเห็นด้วยกับงานวิจัยจากทั่วโลกชี้ชัดว่าการสูบบุหรี่นำไปสู่สิ่งเสพติดชนิดอื่น การปรับปรุง กฎหมายควบคุมยาสูบ จะช่วยป้องกันการติดยาเสพติดของเด็กและเยาวชนหน้าใหม่ และเสียงของเยาวชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 89.8 ระบุเห็นด้วยกับงานวิจัยจากทั่วโลกชี้ชัดว่าการสูบบุหรี่นำไปสู่สิ่งเสพติดชนิดอื่น การปรับปรุง กฎหมายควบคุมยาสูบ จะช่วยป้องกันการติดยาเสพติดของเด็กและเยาวชนหน้าใหม่

ที่น่าสนใจคือ เสียงของเยาวชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 91.9 ระบุถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลต้องปรับปรุงกฎหมายให้ป้องกันและแก้ปัญหาการสูบบุหรี่ของคนไทยให้ได้ผลมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการสูญเสีย ในขณะที่เสียงของผู้ใหญ่ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 91.7 ระบุถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลต้องปรับปรุงกฎหมายให้ป้องกันและแก้ปัญหาการสูบบุหรี่ของคนไทยให้ได้ผลมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการสูญเสีย เป็นต้น

ตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ความคิดเห็นต่อประเด็นสำคัญเกี่ยวกับ การสูบบุหรี่

ประเด็น	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	รวมทั้งสิ้น
1. กฎหมายบุหรี่ที่เข้ามาแล้วยี่สิบห้าปีต้องได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อรู้เท่าทันวิธีการของบริษัทบุหรี่ และเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนหน้าใหม่ไม่ให้สูบบุหรี่	95.6	4.4	100.0
2. งานวิจัยจากทั่วโลกชี้ชัดว่าการสูบบุหรี่นำไปสู่สิ่งเสพติดชนิดอื่น การปรับปรุง กฎหมายควบคุมยาสูบ จะช่วยป้องกันการติดยาเสพติดของเด็กและเยาวชนหน้าใหม่	92.4	7.6	100.0
3. ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลต้องปรับปรุงกฎหมายให้ป้องกันและแก้ปัญหาการสูบบุหรี่ของคนไทยให้ได้ผลมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการสูญเสีย	94.2	5.8	100.0

ตารางที่ 2 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ บริษัทบุหรี่ยี่ห้อข้ามชาติ ทุ่มเทเงินจำนวนมาก ต่อต้านการปรับปรุงกฎหมายควบคุมยาสูบ เป็นเพราะบริษัทบุหรี่ยี่ห้อข้ามชาติต้องการปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท มากกว่า การดูแลสุขภาพของประชาชนคนไทยทั่วประเทศ

อันดับที่	ความคิดเห็น	ค่าร้อยละ
1	ใช่ บริษัทบุหรี่ยี่ห้อข้ามชาติต้องการปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทมากกว่า	77.5
2	ไม่ใช่ บริษัทบุหรี่ยี่ห้อข้ามชาติ ต้องการดูแลสุขภาพของประชาชนมากกว่า	22.5
	รวมทั้งสิ้น	100.0

ตารางที่ 3 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ กฎหมายบุหรี่ที่เข้มงวดแล้วมีสิทธิได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อรู้เท่าทันวิธีการของบริษัทบุหรี่ยี่ห้อ และเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนหน้าใหม่ไม่ให้สูบบุหรี่ จำแนกตามการสูบบุหรี่

อันดับที่	ความคิดเห็น	สูบ	ไม่สูบ
1	เห็นด้วย	91.9	96.7
2	ไม่เห็นด้วย	8.1	3.3
	รวมทั้งสิ้น	100.0	100.0

ตารางที่ 4 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ งานวิจัยจากทั่วโลกชี้ชัดว่าการสูบบุหรี่นำไปสู่สิ่งเสพติดชนิดอื่น การปรับปรุง กฎหมายควบคุมยาสูบ จะช่วยป้องกันการติดยาเสพติดของเด็กและเยาวชนหน้าใหม่ จำแนกตามการสูบบุหรี่

อันดับที่	ความคิดเห็น	สูบ	ไม่สูบ
1	เห็นด้วย	86.4	94.1
2	ไม่เห็นด้วย	13.6	5.9
	รวมทั้งสิ้น	100.0	100.0

ตารางที่ 5 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลต้องปรับปรุงกฎหมายให้ป้องกันและแก้ปัญหาการสูบบุหรี่ของคนไทยให้ได้ผลมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการสูญเสีย จำแนกตามการสูบบุหรี่

อันดับที่	ความคิดเห็น	สูบ	ไม่สูบ
1	เห็นด้วย	88.3	95.8
2	ไม่เห็นด้วย	11.7	4.2
	รวมทั้งสิ้น	100.0	100.0

ตารางที่ 6 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ กฎหมายบุหรี่ที่เข้ามาแล้วยี่สิบห้าปีต้องได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อรู้เท่าทันวิธีการของบริษัทบุหรี่ และเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนหน้าใหม่ไม่ให้สูบบุหรี่ จำแนกตามอายุ

อันดับที่	ความคิดเห็น	เยาวชน	ผู้ใหญ่
1	เห็นด้วย	93.9	95.8
2	ไม่เห็นด้วย	6.1	4.2
	รวมทั้งสิ้น	100.0	100.0

ตารางที่ 7 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ งานวิจัยจากทั่วโลกชี้ชัดว่าการสูบบุหรี่นำไปสู่สิ่งเสพติดชนิดอื่น การปรับปรุง กฎหมายควบคุมยาสูบ จะช่วยป้องกันการติดยาเสพติดของเด็กและเยาวชนหน้าใหม่ จำแนกตามอายุ

อันดับที่	ความคิดเห็น	เยาวชน	ผู้ใหญ่
1	เห็นด้วย	89.8	91.7
2	ไม่เห็นด้วย	10.2	8.3
	รวมทั้งสิ้น	100.0	100.0

ตารางที่ 8 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลต้องปรับปรุงกฎหมายให้ป้องกันและแก้ปัญหาการสูบบุหรี่ของคนไทยให้ได้ผลมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการสูญเสีย จำแนกตามอายุ

อันดับที่	ความคิดเห็น	เยาวชน	ผู้ใหญ่
1	เห็นด้วย	91.9	91.7
2	ไม่เห็นด้วย	8.1	8.3
	รวมทั้งสิ้น	100.0	100.0

ดร.นพดล กรรณิกา โทร. 087.33.555.99 สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล (SUPER POLL) โทร 02.308.0444
www.superpollthailand.net



ชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน สำนักวิจัย SUPER POLL
เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง
กฎหมายคุมยาสูบในใจของนักสูบ

ดร.นพดล กรรณิกา ประธานชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง กฎหมายคุมยาสูบในใจของนักสูบ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพอายุ 18 ปีขึ้นไป ระดับครัวเรือนใน 15 จังหวัดของประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ พิษณุโลก ตาก ขอนแก่น บึงกาฬ อุบลราชธานี บุรีรัมย์ อุดรธานี ลพบุรี นนทบุรี ราชบุรี ชลบุรี สงขลา และ สุราษฎร์ธานี จำนวนทั้งสิ้น 5,019 ตัวอย่าง ระหว่าง วันที่ 20 ธันวาคม 2559 – 6 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา พบว่า

ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 94.3 ระบุกฎหมายควบคุมยาสูบฉบับใหม่ควรเน้นการป้องกันเด็กและเยาวชนหน้าใหม่ในการสูบบุหรี่ มาเป็นอันดับแรก รองลงมาคือร้อยละ 92.5 ระบุการขายบุหรี่ให้เด็กและเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปีเป็นการทำผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนหน้าใหม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 88.6 ระบุกฎหมายห้าม การโชว์บุหรี่ ณ จุดขายเพราะถือว่าการโฆษณา เพื่อป้องกันไม่ให้เด็ก ๆ ถูกชวนสูบบุหรี่ ร้อยละ 84.8 ระบุกฎหมายควบคุมยาสูบต้อง ห้ามการขายเป็นมวน ห้ามแบ่งซองขาย เพื่อลดโอกาสของเด็กและเยาวชนในการซื้อบุหรี่ ตามลำดับ

ที่น่าสนใจคือ ทั้งกลุ่มคนที่สูบบุหรี่ และ กลุ่มคนที่ไม่สูบบุหรี่ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 91.0 และ 95.2 เห็นด้วยที่ กฎหมายควบคุมยาสูบฉบับใหม่ควรป้องกันเด็กและเยาวชนหน้าใหม่ในการสูบบุหรี่ นอกจากนี้ ส่วนใหญ่ของทั้งสองกลุ่มเช่นกัน คือร้อยละ 88.4 และร้อยละ 93.7 เห็นด้วยต่อ การขายบุหรี่ให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีเป็นการทำผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนหน้าใหม่สูบบุหรี่ จำแนกระหว่าง กลุ่มสูบ กับ กลุ่มไม่สูบ

ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่ของกลุ่มนักสูบ หรือร้อยละ 81.8 และกลุ่มคนไม่สูบหรือร้อยละ 90.5 เห็นด้วยต่อ กฎหมายห้าม การโชว์บุหรี่ ณ จุดขายเพราะถือว่าการโฆษณา เพื่อป้องกันไม่ให้เด็ก ๆ ถูกชักจูงให้สูบบุหรี่

เมื่อถามถึง กฎหมายคุมยาสูบที่กำลังพิจารณาในชั้นของ สภานิติบัญญัติฯ อยู่เวลานี้ พบว่า ส่วนใหญ่ของทั้งสองกลุ่มนี้ได้แก่ร้อยละ 77.8 ของกลุ่มนักสูบ และร้อยละ 86.8 ของกลุ่มคนไม่สูบ เห็นด้วยต่อ กฎหมายควบคุมยาสูบต้อง ห้ามการขายเป็นมวน ห้ามแบ่งซองขาย เพื่อลดโอกาสเด็กและเยาวชนในการซื้อบุหรี่ จำแนกระหว่าง กลุ่มสูบ กับ กลุ่มไม่สูบ ตามลำดับ

ตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ความคิดเห็นต่อประเด็นสำคัญเกี่ยวกับ การสูบบุหรี่

ประเด็น	ร้อยละ
1.กฎหมายควบคุมยาสูบฉบับใหม่ควรเน้นการป้องกันเด็กและเยาวชนหน้าใหม่ในการสูบบุหรี่	94.3
2.การขายบุหรี่ให้เด็กและเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปีเป็นการทำผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนหน้าใหม่สูบบุหรี่	92.5
3.กฎหมายห้าม การโซว้บุหรี ฌ จุดขายเพราะถือว่าการโฆษณา เพื่อป้องกันไม่ให้เด็ก ๆ ถูกชวนสูบบุหรี่	88.6
4.กฎหมายควบคุมยาสูบต้อง ห้ามการขายเป็นมวน ห้ามแบ่งซองขาย เพื่อลดโอกาสของเด็กและเยาวชนในการซื้อบุหรี	84.8

ตารางที่ 2 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ กฎหมายควบคุมยาสูบฉบับใหม่ควรป้องกันเด็กและเยาวชนหน้าใหม่ในการสูบบุหรี่ จำแนกระหว่าง กลุ่มสูบ กับ กลุ่มไม่สูบ

อันดับที่	ความคิดเห็น	สูบ	ไม่สูบ
1	เห็นด้วย	91.0	95.2
2	ไม่เห็นด้วย	9.0	4.8
	รวมทั้งสิ้น	100.0	100.0

ตารางที่ 3 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ การขายบุหรี่ให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีเป็นการทำผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนหน้าใหม่สูบบุหรี่ จำแนกระหว่าง กลุ่มสูบ กับ กลุ่มไม่สูบ

อันดับที่	ความคิดเห็น	สูบ	ไม่สูบ
1	เห็นด้วย	88.4	93.7
2	ไม่เห็นด้วย	11.6	6.3
	รวมทั้งสิ้น	100.0	100.0

ตารางที่ 4 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ กฎหมายห้าม การโซว้บุหรี ฌ จุดขายเพราะถือว่าการโฆษณา เพื่อป้องกันไม่ให้เด็ก ๆ ถูกชักจูงให้สูบบุหรี จำแนกระหว่าง กลุ่มสูบ กับ กลุ่มไม่สูบ

อันดับที่	ความคิดเห็น	สูบ	ไม่สูบ
1	เห็นด้วย	81.8	90.5
2	ไม่เห็นด้วย	18.2	9.5
	รวมทั้งสิ้น	100.0	100.0

ตารางที่ 5 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ กฎหมายควบคุมยาสูบต้อง ห้ามการขายเป็นมวน ห้ามแบ่งซองขาย เพื่อลดโอกาสเด็กและเยาวชนในการซื้อบุหรี่ จำแนกระหว่าง กลุ่มสูบ กับ กลุ่มไม่สูบ

อันดับที่	ความคิดเห็น	สูบ	ไม่สูบ
1	เห็นด้วย	77.8	86.8
2	ไม่เห็นด้วย	22.2	13.2
	รวมทั้งสิ้น	100.0	100.0

ดร.นพดล กรรณิกา โทร. 087.33.555.99 สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล (SUPER POLL) โทร 02.308.0444
www.superpollthailand.net

สำนักวิจัย SUPER POLL ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ กฎหมาย

ควบคุมยาสูบ

1. คุณเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับ ผลเสียของการสูบบุหรี่บ่อยครั้งเพียงไร
 บ่อยมากที่สุด บ่อยมาก ค่อนข้างบ่อย ไม่ค่อยบ่อย ไม่บ่อย ไม่เคยเลย
2. คุณเห็นด้วยหรือไม่ ต่อประเด็นสำคัญเกี่ยวกับ การสูบบุหรี่ต่อไปนี้

ประเด็นทั่วไป	เห็นด้วย อย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ไม่เห็น ด้วย	ไม่เห็น ด้วยอย่าง ยิ่ง
1. คุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าบุหรี่ยังเป็นสิ่งเสพติดที่ทำร้ายสุขภาพ				
2. คุณเห็นด้วยหรือไม่ว่า กฎหมายบุหรี่ที่ใช้มาแล้ว ยี่สิบห้าปีต้องได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อรู้เท่าทันวิธีการของบริษัทบุหรี่ และเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนชนหน้าใหม่ไม่ให้สูบบุหรี่				
3. งานวิจัยจากทั่วโลกชี้ชัดว่าการสูบบุหรี่นำไปสู่สิ่งเสพติดชนิดอื่น คุณเห็นด้วยหรือไม่ว่า การปรับปรุงกฎหมายควบคุมยาสูบ จะช่วยป้องกันการติดยาเสพติดของเด็กและเยาวชนชนหน้าใหม่				
4. บุหรี่เป็นสาเหตุทำให้คนไทยเสียชีวิต 51,700 คนต่อปี และทำให้ประเทศไทยสูญเสียทางเศรษฐกิจ 78,000 ล้านบาท คุณเห็นด้วยหรือไม่ว่า ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลต้องปรับปรุงกฎหมายให้ป้องกันและแก้ปัญหาการสูบบุหรี่ของคนไทยให้ได้ผลมากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันการสูญเสีย				
5. ในกฎหมายควบคุมยาสูบฉบับใหม่เน้นการป้องกันเด็กและเยาวชนชนหน้าใหม่ในการสูบบุหรี่ คุณเห็นด้วยหรือไม่				
6. คุณเห็นด้วยหรือไม่ ที่กฎหมายควบคุมยาสูบต้องห้ามการขายเป็นมวน ห้ามแบ่งซองขาย เพื่อลดโอกาสของเด็กและเยาวชนในการซื้อบุหรี่				

7.คุณเห็นด้วยหรือไม่ว่า ชองบุหรี่ป้ายแบบเรียบ ที่ห้ามพิมพ์ลวดลายสีสันฉูดฉาดบนชองบุหรี ช่วยลดการเย้ายวนต่อเด็ก				
8.คุณเห็นด้วยหรือไม่ว่า การขายบุหรีให้เด็กและเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปีเป็นการทำผิดกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนหน้าใหม่สูบบุหรี				
9. คุณเห็นด้วยหรือไม่ ถ้ากฎหมายห้าม การโชว์บุหรีณ จุดขายเพราะถือว่าเป็นการโฆษณา เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กๆ ถูกชวนสูบบุหรี				

3. คุณคิดว่า การที่บริษัทบุหรีนำเงินมาให้โรงเรียนเพื่อรณรงค์ป้องกันเด็กและเยาวชนไม่ให้สูบบุหรี หรือทำกิจกรรมอื่น เป็นการสร้างภาพ หรือไม่
 เป็นการสร้างภาพ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทมากกว่า
 ไม่ใช่การสร้างภาพ
4. คุณคิดว่า ระหว่าง ผลประโยชน์จากการทำไร่ยาสูบของชาวบ้านจำนวนหนึ่ง กับ ผลเสียที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพของประชาชนทั้งประเทศ รัฐบาลควรเลือกปกป้องใครมากกว่ากัน
 ควรเลือก ปกป้องผลประโยชน์ของการทำไร่ยาสูบ ควรเลือก ดูแลปกป้องสุขภาพของประชาชนทั้งประเทศ
5. คุณคิดว่า บริษัทบุหรีข้ามชาติ ทุ่มเทเงินจำนวนมาก ต่อต้านการปรับปรุงกฎหมายควบคุมยาสูบ เป็นเพราะบริษัทบุหรีข้ามชาติต้องการปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท มากกว่า การดูแลสุขภาพของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ
 ใช่ บริษัทบุหรีข้ามชาติต้องการปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทมากกว่า
 ไม่ใช่ บริษัทบุหรีข้ามชาติ ต้องการดูแลสุขภาพของประชาชนมากกว่า
6. การที่บริษัทบุหรีให้เงินทุนสนับสนุน นักวิชาการมหาวิทยาลัยทำวิจัยเพื่อคัดค้าน การปรับปรุงกฎหมาย คุณคิดว่า กลุ่มนักวิชาการเหล่านั้นมีความน่าเชื่อถือในการทำวิจัย หรือว่า เป็นนักวิชาการที่มุ่งปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทบุหรี
 มีความน่าเชื่อถือในการทำวิจัย มุ่งปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทบุหรี
7. คุณคิดหรือไม่ว่า บริษัทบุหรีข้ามชาติจะมีการวิ่งเต้นเพื่อให้ผู้มีอำนาจใน กลุ่มสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อทำให้กฎหมายควบคุมยาสูบเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทบุหรี
 คิดว่าบริษัทบุหรีจะให้ผลประโยชน์แก่ผู้มีอำนาจใน สนช. เพื่อเอื้อประโยชน์ให้บริษัท
 ไม่คิดว่าจะจ่ายให้

8. คุณคิดว่า เป็นไปได้มากน้อยเพียงไร ที่ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะถูก บริษัท บุหรี่ข้ามชาติชักชวนให้รับผลประโยชน์จากบริษัทเพื่อปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อประโยชน์ของ ธุรกิจบุหรี่หรือไม่
- มากที่สุด มาก ค่อนข้างมาก ค่อนข้างน้อย น้อย ไม่เลย
9. คุณเชื่อมั่นมากน้อยเพียงไรว่า สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะทำให้กฎหมาย ควบคุมยาสูบเข้มงวดมากขึ้นในการป้องกันเด็กและเยาวชนหน้าใหม่สูบบุหรี่ มากกว่า การ ปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทบุหรี่
- เชื่อมั่น มากที่สุด มาก ค่อนข้างมาก ค่อนข้างน้อย น้อย ไม่เลย
10. คุณคิดว่า รัฐบาล ควรจะอยู่ข้างฝ่ายใด ระหว่าง บริษัทบุหรี่ข้ามชาติ กับ การดูแลสุขภาพของ ประชาชน ในการปรับปรุงกฎหมายควบคุมยาสูบครั้งนี้
- อยู่ข้างบริษัทบุหรี่ข้ามชาติ อยู่ข้างการดูแลสุขภาพของประชาชน

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ ชาย หญิง
2. อายุ.....ปี
3. ระดับการศึกษาที่จบมาชั้นสูงสุด.....
4. อาชีพประจำ.....
5. คุณชายบุหรี่ยุติด้วยหรือไม่ ชาย ไม่ชาย
6. คุณสูบบุหรี่ครั้งแรก ตอนอายุ.....ขวบ (ปี)
7. คุณสูบบุหรี่วันละ ซอง มวน
8. คุณสูบบุหรี่ บ่อยครั้งเพียงไร ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา

มากที่สุด มาก ค่อนข้างมาก ค่อนข้างน้อย น้อย ไม่สูบลเลย

9. คุณมีปัญหาสุขภาพมากน้อยเพียงไร

มากที่สุด มาก ค่อนข้างมาก ค่อนข้างน้อย น้อย ไม่สูบลเลย

ขอบคุณในความร่วมมือของคุณที่ช่วยตอบแบบสอบถามครั้งนี้

ข่าวจากโพล บางส่วน



หน้าแรก การเมือง เศรษฐกิจ บันเทิง กีฬา ต่างประเทศ อาชญากรรม ภูมิภาค สังคม ส

ซูเปอร์โพลเผยคน.คมยาสูบป้องกันเด็กเยาวชนได้

ข่าวเศรษฐกิจ | วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2560 10:07 น.



ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจกฎหมายคุมยาสูบในใจของนักสูบ ร้อยละ 94.3 ป้องกันเด็กและเยาวชนหน้าใหม่ สูมบุหรี่เพิ่ม

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง กฎหมายคุมยาสูบในใจของนักสูบ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ อายุ 18 ปี ขึ้นไป ระดับครัวเรือนใน 15 จังหวัดของประเทศไทย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ตี๋ขงโขง ฉะลนขอนแก่น ึงกาฬ อบลราชธานี ังริรัมย์ อุดรธา ลพบุรี นนทบุรี

ไทยโพลต์

คอลัมน์: ข่าวสั้น: โพลแนะ กม.ยาสูบ ต้องป้องกันหน้าใหม่

G+1 0 Like Share Be the first of your friends to like this.

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพลต์ -- พฤษหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 00:00:05 น.

ไทยโพลต์ * ดร.นพดล กรรณิกา ประธานชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง กฎหมายคุมยาสูบในใจของนักสูบ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพอายุ 18 ปีขึ้นไป ระดับครัวเรือนใน 15 จังหวัดของประเทศไทย พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 94.3 ระบุกฎหมายควบคุมยาสูบฉบับใหม่ควรเน้นการป้องกันเด็กและเยาวชนหน้าใหม่ในการสูมบุหรืมาเป็นอันดับแรก รองลงมาคือร้อยละ 92.5 ระบุการขายบุหรืให้เด็กและเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปีเป็นการทำผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนหน้าใหม่สูมบุหรื ที่น่าสนใจคือ ทั้งกลุ่มคนที่สูมบุหรืและกลุ่มคนที่ไม่สูมบุหรื ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 91.0 และ 95.2 เห็นด้วยที่กฎหมายควบคุมยาสูบฉบับใหม่ควรป้องกันเด็กและเยาวชนหน้าใหม่ในการสูมบุหรื นอกจากนี้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 93.7 เห็นด้วยกับการขายบุหรืให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีเป็นการทำผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนหน้าใหม่สูมบุหรื จำแนกระหว่างกลุ่มสูมกับกลุ่มไม่สูม และกลุ่มนักสูมร้อยละ 81.8 และกลุ่มคนไม่สูมร้อยละ 90.5 เห็นด้วยกับกฎหมายห้ามการขรับบุหรื ณ จุดขายเพราะถือว่าเป็นการโฆษณา เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กฯ ถูกชักจูงให้สูมบุหรื รวมทั้งร้อยละ 86.8 เห็นด้วย

Facebook
Twitter

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คอลัมน์: วิถีไทย: ทำสวนส้มโออินทรียสร้างสุขวัยเกษียณ
คอลัมน์: News & Style update: Crabtree & Evelyn
คอลัมน์: สาธารณภาพแพทย์แผนไทย: หลกพุทธศาสนาวยารักษาสุขภาพขนานเอกในข้อธรรมะทาน'
คอลัมน์: สภาขีบ้านเรา: ปฎิทิน ๒๐๑๗-สารคดีจรัสแสงในความมืด ผู้ต้องขังหญิงแสดงโยคะในเรือนจำกลางอุดรธานี (ตอนจบ)
คอลัมน์: โลกและเรา: ผลประโยชน์กลุ่มทุนพลังงาน + ถ่านหิน VS ผลประโยชน์ชาติประชาชน